

BIỂU SỐ 1

TỔNG HỢP KIẾN NGHỊ ĐÃ ĐƯỢC THỰC HIỆN, GIẢI QUYẾT XONG

(Kèm theo Báo cáo số/BC-TTHĐND, ngày tháng 11 năm 2023 của Thường trực HĐND huyện Đắk Hà)

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	KẾT QUẢ THỰC HIỆN, GIẢI QUYẾT	GHI CHÚ
I	Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 14/7/2022 của Hội đồng nhân dân huyện về kết quả giám sát chuyên đề của Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân huyện 6 tháng đầu năm 2022¹ (29 kiến nghị)		
1-4	<i>Kiến nghị đối với Ủy ban nhân dân huyện (04 kiến nghị)².</i>	UBND huyện đã tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị nâng cao vai trò trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị và các địa phương trong việc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhất là những vấn đề cử tri bức xúc, kiến nghị nhiều lần; chủ động đề xuất chủ trương, giải pháp cụ thể, hiệu quả sớm giải quyết các kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền, nhất là những vấn đề cử tri còn kiến nghị nhiều lần liên quan đến đời sống, dân sinh. Phát huy vai trò của người đứng đầu các cơ quan đơn vị thuộc quyền quản lý trong việc trả lời, giải quyết kiến nghị của cử tri; đảm bảo các nội dung giải quyết, trả lời cử tri có chất lượng, hiệu quả, đúng quy định pháp luật, đáp ứng nguyện vọng của Nhân dân. Qua đó nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri cơ bản đã được giải quyết. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; thông tin kịp thời về kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri, công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để cử tri dễ theo dõi, giám sát, nắm bắt thông tin kịp thời; tránh tình trạng cử tri thiếu thông tin nên kiến nghị nhiều lần.	
5	<i>Xem xét, kiểm điểm, xử lý trách nhiệm (nếu có) đối với các cơ quan, đơn vị trong việc khắc phục, tham mưu khắc phục những hạn chế chậm, chưa hiệu quả (thu hồi nguồn vốn đã ứng trước cho đơn vị thi công chưa đúng quy định tại dự án Đường giao thông nông thôn từ</i>	- Về xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan đến dự án Đường giao thông nông thôn từ thôn 5, xã Đắk Mar đi thôn 11, xã Đắk Hring: Đã kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với tập thể, cá nhân Lãnh đạo UBND huyện; nguyên Lãnh đạo phòng Tài chính - Kế hoạch; nguyên Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện. - Về xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân để xảy ra nợ phát sinh ngoài Nghị	

¹ Báo cáo số 34/BC-DGS ngày 16/5/2022 của Đoàn giám sát HĐND huyện về Kết quả giám sát việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Đoàn giám sát chuyên đề HĐND, Thường trực HĐND và các Ban HĐND.

² (1) Tập trung chỉ đạo khắc phục những hạn chế đã nêu trên, chỉ đạo Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương tham mưu giải quyết đối với các ý kiến, kiến nghị đang giải quyết và chưa được giải quyết dứt điểm, còn kéo dài qua các năm, nhất là các ý kiến, kiến nghị liên quan đến lĩnh vực đất đai, quy hoạch, xây dựng, ngân sách... (2) Nâng cao vai trò, trách nhiệm, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và các địa phương phối hợp chặt chẽ trong việc giải quyết, tham mưu giải quyết các kiến nghị, nhất là những kiến nghị nhiều lần, kéo dài; chủ động đề xuất chủ trương, giải pháp cụ thể, hiệu quả, sớm giải quyết các kiến nghị liên quan đến đời sống, dân sinh trên địa bàn huyện. (3) Phát huy vai trò của người đứng đầu trong các cơ quan đơn vị thuộc quyền quản lý trong việc trả lời, giải quyết các kiến nghị, đảm bảo các nội dung trả lời, giải quyết có chất lượng, hiệu quả, đúng quy định pháp luật, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. (4) Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; thông tin kịp thời về kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri, công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để cử tri dễ theo dõi, giám sát, nắm bắt thông tin kịp thời; tránh tình trạng cử tri thiếu thông tin nên kiến nghị nhiều lần.

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	KẾT QUẢ THỰC HIỆN, GIẢI QUYẾT	GHI CHÚ
	<i>thôn 5, xã Đăk Mar đi thôn 11, xã Đăk Hring; việc để nợ phát sinh khối lượng hoàn thành sau khi giám sát việc thực hiện Nghị quyết 17/NQ-HĐND; nợ ghi thu - ghi chi; ứng ngân sách; giải quyết đất chồng lấn...).</i>	<p>quyết số 17/NQ-HĐND ngày 08/8/2019 của HĐND huyện: Đã kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với tập thể, cá nhân Lãnh đạo UBND huyện; Phòng Tài chính - Kế hoạch và các Chủ đầu tư tại thời điểm để phát sinh nợ (trong đó kỷ luật cảnh cáo 01 đ/c Trần Đình Trọng - Phó Trưởng Phòng KTHT (nguyên trưởng BQL DA ĐTXD là đơn vị được ủy quyền làm chủ đầu tư).</p> <p>- Đối với các đơn vị ứng ngân sách qua các năm, UBND huyện đã chuyển hồ sơ tạm ứng của các đơn vị qua cơ quan Công an huyện để điều tra và làm rõ (tại Văn bản số 2864/UBND-TCKH ngày 26/10/2021 của UBND huyện Đăk Hà). Ngày 19/10/2022 Công an huyện Đăk Hà đã có Báo cáo số 1538-BC/CAH về kết quả xác minh hồ sơ nợ tiền sử dụng, đất theo hình thức ghi thu - ghi chi, hồ sơ liên quan đến tiền tạm ứng ngân sách của các đơn vị dự toán ngân sách huyện từ năm 2003, 2004 đến nay, hiện UBND huyện đã chuyển phòng Tài chính - Kế hoạch để chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND huyện xem xét, giải quyết theo đúng quy định³.</p>	
6	<i>Kiến nghị tập trung chỉ đạo và có biện pháp cương quyết hơn nữa trong quản lý thu ngân sách, nhất là các khoản thu tại địa bàn, đảm bảo thu đúng, thu đủ, tiết kiệm các khoản chi. Có giải pháp quyết liệt đối với các đơn vị ứng ngân sách qua các năm nhưng chưa hoàn ứng.</i>	<p>- Trong năm 2022, Thực hiện thu ngân sách địa phương được hưởng đến 31/12/2022: 127.861 triệu đồng. Trong đó: Dự toán thu ngân sách địa phương đến 31/12/2022 được hưởng không kể thu tiền sử dụng đất và các khoản được loại trừ khi tính tăng thu 4 là: 92.089 triệu đồng.</p> <p>- Tăng thu ngân sách địa phương năm 2022 so với dự toán tình giao là: 24.061 triệu đồng (trong đó: Ngân sách huyện: 23.269 triệu đồng, ngân sách xã: 792 triệu đồng). Tăng thu so với dự toán HĐND huyện giao là: 22.361 triệu đồng.</p> <p>- Đối với các đơn vị ứng ngân sách qua các năm, UBND huyện đã chuyển hồ sơ tạm ứng của các đơn vị qua cơ quan Công an huyện để điều tra và làm rõ (tại Văn bản số 2864/UBND-TCKH ngày 26/10/2021 của UBND huyện Đăk Hà).</p>	
7	<i>Trong thời gian qua, việc tham mưu cho UBND huyện giải quyết tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, vỉa hè chưa hiệu quả, còn để phát sinh nhiều trong năm 2017; giải quyết đơn kiến nghị liên quan đến đường Trương Quang Trọng chưa chặt chẽ.</i>	<p>UBND huyện đã chỉ đạo các ngành, địa phương kiên quyết xử lý tình trạng vi phạm hành lang an toàn đường bộ, lấn chiếm vỉa hè đường phố làm nơi buôn bán. Cụ thể:</p> <p>- Chỉ đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng hằng năm tham mưu UBND huyện ban hành kế hoạch thực hiện; trên cơ sở đó, chỉ đạo UBND các xã, thị trấn phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan⁽⁵⁾ thường xuyên tuần tra, phát hiện, ngăn chặn và kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm hành lang an toàn đường bộ. Kết quả, số trường hợp vi phạm</p>	

³ Văn bản số 314/PC-VP ngày 30/10/2022 của Văn phòng HĐND và UBND huyện.

⁴ Thu tiền sử dụng đất: 34.753 triệu đồng; Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản: 794 triệu đồng; Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải: 92 triệu đồng; Thu từ quỹ đất công ích, thu hoa lợi, công sản tại xã: 133 triệu đồng.

⁵ Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Thanh tra Sở Giao thông vận tải, Văn phòng Quản lý đường bộ III.4, các đơn vị trực tiếp quản lý đường.

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	KẾT QUẢ THỰC HIỆN, GIẢI QUYẾT	GHI CHÚ
		<p>phát sinh có chiều hướng giảm qua các năm. Cụ thể: 2020: 06 trường hợp, 2021: 05 trường hợp, 2022: 02 trường hợp; số trường hợp tồn đọng từ các năm 2019 trở về trước đã xử lý dứt điểm 27 trường hợp.</p> <p>- Chỉ đạo UBND thị trấn thành lập Tổ kiểm tra liên ngành⁽⁶⁾ về xử lý hành lang đường bộ trên địa bàn thị trấn Đăk Hà, với nhiệm vụ chính giúp UBND thị trấn chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra chặt chẽ và xử lý việc lấn chiếm hành lang đường bộ, quản lý trật tự đô thị trên địa bàn thị trấn Đăk Hà.</p> <p>- Về giải quyết đơn kiến nghị liên quan đến đường Trương Quang Trọng chưa chặt chẽ: Tháng 12/2021, sau 02 lần UBND huyện tổ chức đối thoại⁽⁷⁾, ông Hà Quang Tứ đã tự nguyện tháo dỡ các công trình vi phạm theo Kết luận số 01/KL-TTTr ngày 18/5/2020 của Chánh Thanh tra tỉnh. Theo đó, các ý kiến kiến nghị liên quan đến đường Trương Quang Trọng cũng được giải quyết thỏa đáng và hiện nay các hộ dân trong khu vực không còn ý kiến liên quan đến đường Trương Quang Trọng.</p>	
8	<p><i>Chỉ đạo kiểm tra, rà soát các trường hợp giao đất, cho thuê đất thực hiện dự án, nhưng quá thời hạn cam kết vẫn chưa thực hiện, không đưa đất vào sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích; đồng thời có văn bản đề nghị tinh thu hồi đất đối với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp sử dụng đất không đúng mục đích.</i></p>	<p>Trong năm 2022, UBND huyện đã xây dựng Kế hoạch⁽⁸⁾ rà soát, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất của các tổ chức được Nhà nước cho thuê đất trên địa bàn huyện. Qua đó, đã có Văn bản số 1870/UBND-TNMT ngày 20/7/2022 báo cáo kết quả rà soát các đơn vị được Nhà nước cho thuê đất nhưng sử dụng không hiệu quả để Sở Tài nguyên và Môi trường có cơ sở tham mưu UBND tỉnh xử lý theo quy định.</p>	
9	<p><i>Tăng cường sự lãnh đạo của chính quyền địa phương, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; có biện pháp xử lý đối với những đơn vị sử dụng sai mục đích nhằm bảo vệ quỹ đất thuộc phạm vi quản lý, đảm bảo quyền lợi của người dân trên địa bàn, phát huy có hiệu quả nguồn lực từ đất. Chỉ đạo kiểm tra, rà soát và xây dựng kế hoạch,</i></p>	<p>Để tăng cường công tác lãnh đạo trong lĩnh vực đất đai, quy hoạch, xây dựng, UBND huyện chỉ đạo tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Chỉ thị 03-CT/HU ngày 06/4/2022 và ban hành Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 15/02/2023 để thực hiện Chỉ thị 03-CT/HU ngày 06/4/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý quy hoạch, đất đai, xây dựng trên địa bàn huyện.</p> <p>- Ban hành văn bản⁽⁹⁾ tăng cường công tác quản lý Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn huyện.</p> <p>- Trong năm 2021- 2022 đã tiến hành xử lý vi phạm trong lĩnh vực đất đai đối với 03 vụ việc; tất cả các vụ việc đã được xử lý theo đúng quy định của Pháp luật, tổng số tiền xử</p>	

⁶ Theo quyết định Số: 96/QĐ-UBND Thị trấn Đăk Hà, ngày 25 tháng 5 năm 2022 Của Ủy ban nhân dân Thị trấn Đăk Hà.

⁷ Lần 1: ngày 07/12/2021; Lần 2 ngày 16/12/2021.

⁸ Kế hoạch số 183/KH-UBND ngày 05/7/2022 của UBND huyện;

⁹ Công văn số 530/UBND-TNMT ngày 09/3/2022 của UBND huyện V/v tăng cường công tác quản lý tài nguyên, môi trường

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	KẾT QUẢ THỰC HIỆN, GIẢI QUYẾT	GHI CHÚ
	<i>giải pháp để quản lý tốt diện tích đất công.</i>	phạt được các tổ chức cá nhân vi phạm nộp vào ngân sách là 109.415.123 đồng ⁽¹⁰⁾ .	
10-11	<i>Kiến nghị với UBND huyện (02 kiến nghị)¹¹.</i>	UBND huyện đã tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị nâng cao vai trò trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị và các địa phương trong việc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhất là những vấn đề cử tri bức xúc, kiến nghị nhiều lần; chủ động đề xuất chủ trương, giải pháp cụ thể, hiệu quả sớm giải quyết các kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền, nhất là những vấn đề cử tri còn kiến nghị nhiều lần liên quan đến đời sống, dân sinh. Qua đó nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri cơ bản đã được giải quyết.	
12	<i>Cử tri xã Hà Mòn: Hiện nay, Nhân dân thôn 4, xã Hà Mòn đang sinh sống và sản xuất thuộc địa bàn xã Đăk La theo bản đồ 364 - địa giới hành chính của xã Đăk La quản lý. Đề nghị UBND huyện xem xét, đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét kiến nghị của Nhân dân.</i>	Thực hiện Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh. Trên cơ sở khảo sát thực tế cũng như ý kiến kiến nghị của cử tri, UBND huyện báo cáo UBND tỉnh để trình Bộ Nội vụ báo cáo Chính phủ điều chỉnh đường địa giới hành chính giữa xã Đăk La và xã Hà Mòn (trong đó chuyển toàn bộ phần diện tích đất thuộc địa giới hành chính xã Đăk La nhưng do người dân thuộc xã Hà Mòn đang cư trú, sinh sống và canh tác về thuộc địa giới hành chính xã Hà Mòn quản lý như ý kiến kiến nghị của cử tri xã Hà Mòn). Kết quả, ngày 19 và 20/10/2020, đại diện lãnh đạo UBND xã Hà Mòn, Đăk La và UBND huyện Đăk Hà đã ký xác nhận pháp lý hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp tỉnh Kon Tum do Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Trắc địa bản đồ, Cục Bản đồ, Bộ Tổng tham mưu, Bộ Quốc phòng thi công (trong đó đã điều chỉnh đường địa giới hành chính giữa xã Đăk La và Hà Mòn nêu trên). Do đó, khi nào UBND tỉnh Kon Tum tổ chức bàn giao hồ sơ Bản đồ địa giới hành chính theo quyết định số 513/QĐ-TTg cho UBND huyện thì UBND huyện bàn giao cho các địa phương quản lý và sử dụng.	
13	<i>Kiến nghị của UBND xã Đăk Hring: Đề nghị cấp trên bố trí kinh phí (thuộc chương trình giảm nghèo bền vững với tổng 196.167.789 đồng) để</i>	Đến hết ngày 31/12/2022 UBND xã Đăk Hring đã thanh toán dứt điểm các khoản nợ nêu trên.	

¹⁰ Phạt ông Nguyễn Hữu Sơn, vi phạm tại thôn 5 xã Hà Mòn số tiền là 40.149.772 đồng; ông Đỗ Trọng Lâm vi phạm tại địa bàn thị trấn với số tiền 69.265.401.

¹¹ (1) Quan tâm hơn nữa đến việc giải quyết kịp thời các kiến nghị của cử tri, trong đó, cần rà soát, tập trung giải quyết các kiến nghị của cử tri liên quan đến các vấn đề về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; sửa chữa, nâng cấp hệ thống điện; đường giao thông; chế độ chính sách. Những vấn đề này, nếu chậm giải quyết, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân. (2) Tiếp tục chỉ đạo việc giải quyết các kiến nghị của cử tri, ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND huyện, nhất là các kiến nghị nhiều lần, kéo dài qua nhiều kỳ họp, cần thiết kiểm điểm làm rõ trách nhiệm từng đơn vị, cá nhân vi phạm hoặc không giải quyết hoặc chậm giải quyết.

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	KẾT QUẢ THỰC HIỆN, GIẢI QUYẾT	GHI CHÚ
	<i>thanh quyết toán dứt điểm cho nhà thầu.</i>		
14	<i>Xây dựng kế hoạch để ưu tiên trả nợ đọng xây dựng cơ bản trong năm 2021 đối với số nợ chưa trả theo Nghị quyết 17 là 20.062 triệu đồng công trình đường tránh lũ từ thôn 10 xã Đăk Pxi đi thôn 2 xã Diên Bình và số nợ phát sinh sau khi rà soát lại mà chưa nằm trong Nghị quyết là 11.902,353 triệu đồng.</i>	<p>Tổng các số nợ trên đã được HĐND huyện phê duyệt vào kế hoạch đầu tư trung hạn, giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn phân cấp ngân sách địa phương huyện Đăk Hà¹² để trả nợ thanh toán, cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Năm 2021, UBND huyện đã bố trí kinh phí để thanh toán sau quyết toán các dự án với tổng số tiền là 16.363,875 triệu đồng. Trong đó, bố trí thanh toán sau quyết toán đối với công trình Đường tránh lũ từ thôn 10 xã Đăk Pxi đi thôn 2 xã Diên Bình là 15.436,145 triệu đồng; bố trí thanh toán sau quyết toán các công trình là 927,73 triệu đồng. - Năm 2022, UBND huyện đã bố trí ngân sách huyện để thanh toán các công trình sau quyết toán là 2.826 triệu đồng. Trong đó, bố trí thanh toán sau quyết toán đối với công trình Đường tránh lũ từ thôn 10 xã Đăk Pxi đi thôn 2 xã Diên Bình là 2.193 triệu đồng; bố trí thanh toán sau quyết toán các công trình là 633 triệu đồng. 	
15	<i>Cử tri thôn Thống Nhất, xã Hà Mòn: Năm 2003, huyện có bản đồ quy hoạch 06 con đường trong thôn. Tuy nhiên, đến nay chỉ còn lại 02 con đường; đất 04 con đường còn lại đã giao quyền sử dụng đất cho một số cá nhân. Đề nghị huyện thu hồi đất trên để tiếp tục làm đường phục vụ sản xuất và đi lại cho Nhân dân.</i>	<p>Theo sơ đồ phân lô năm 2003 để tạo vốn tại khu vực thôn Thống nhất xã Hà Mòn, sau khi trừ đi phần diện tích phân lô, tại vị trí này có qui hoạch 06 tuyến đường giao thông nội bộ thuộc khu vực tạo vốn, nối liền với khu đất sản xuất của Nhân dân. Tuy nhiên, tại thời điểm đo đạc để tạo vốn do công tác đo đạc thiếu chính xác, việc phân lô không bám theo hiện trạng (<i>hiện trạng khu vực tại vốn bám theo mặt đường Trường Chinh hiện trạng đường cong, nhưng quá trình qui hoạch phân lô là đường thẳng</i>). Do vậy, sau khi đã đầu giá hoặc giao đất có thu tiền sử dụng đất cho người dân và tổ chức giao đất ngoài thực địa bị xảy ra tình trạng thiếu đất. Để đảm bảo diện tích đất giao cho người dân, buộc phải dịch chuyển dần (<i>tịnh tiến</i>) các thửa đất đã được giao.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Do quá trình tịnh tiến dần các thửa đất đã giao cho người dân, nên khi tham mưu UBND huyện giới thiệu đất cho UBND xã Hà Mòn để đầu tư cơ sở hạ tầng (<i>Nhà văn hóa, khu thể thao thôn</i>) để đạt chuẩn xã Nông thôn, toàn bộ diện tích này thuộc phần diện tích qui hoạch đường giao thông, cụ thể gồm các thửa đất sau: thửa 20, 21 khu A; thửa số 01, 02, 03, 04 khu B (<i>mặt tiền nhà Văn hóa thôn Thống Nhất là 48m nhưng phía sau mặt tiền của Nhà văn hóa chỉ còn 18m</i>). - Việc giới thiệu đất xây dựng cơ sở hạ tầng thuộc phần diện tích đường giao thông tại vị trí nêu trên là nguyên nhân khách quan do thiếu đất giao thực tế, phải tịnh tiến dần các thửa đất. Nhưng có một phần nguyên nhân chủ quan là trong quá trình đầu giá hoặc giao 	

¹² Nghị quyết số 75/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 của Hội đồng nhân dân huyện

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	KẾT QUẢ THỰC HIỆN, GIẢI QUYẾT	GHI CHÚ
		<p>đất có thu tiền sử dụng đất, giới thiệu đất để xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn xã, cơ quan chuyên môn không tổ chức kiểm tra tại thực địa, mà chỉ căn cứ sơ đồ phân lô để tổ chức thực hiện, dẫn đến thiếu diện tích đất giao ngoài thực địa.</p> <p>- Trong năm 2020, 2021 sau khi giải quyết việc thiếu đất đối với 02 thửa đất (<i>thửa đất số 18, khu D, tại thôn Thống nhất, với diện tích là: 270 m²; nhưng thực tế diện tích ngoài thực địa là 256,5 m², giảm so với diện tích được giao là: 13,5 m²; thửa đất số 81, khu F, tại thôn Hải Nguyên, với diện tích là: 270 m²; nhưng thực tế diện tích ngoài thực địa là 202,5 m², giảm so với diện tích được giao là: 67,5 m²</i>) thuộc quyền sử dụng đất của ông Vũ Bá Lợi; UBND huyện đã thu hồi 2 thửa đất bị thiếu diện tích ngoài thực địa nêu trên để giao cho UBND xã Hà Môn quản lý, đầu tư đường dân sinh, sản xuất phục vụ cho nhân dân tại hai thôn thống nhất và Bình Minh.</p> <p>Như vậy, đến nay đã giải quyết cơ bản về đường đi sản xuất theo ý kiến của cử tri, hiện cử tri không còn kiến nghị đối với nội dung này.</p>	
16	<p><i>Kiến nghị với UBND tỉnh cân đối, phân bổ dự toán ngân sách cho đầu tư phát triển, sự nghiệp khoa học và công nghệ theo quy định tại Điều 49, Luật Khoa học và công nghệ ngày 18/6/2013. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện phối hợp thực hiện dự toán và phê duyệt các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, để thực hiện có hiệu quả về thời gian dự toán và quyết toán ngân sách trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, đảm bảo bố trí đủ ngân sách và sử dụng đúng mục đích kinh phí (kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ và kinh phí đầu tư phát triển khoa học và công nghệ) trong hoạt động khoa học và công nghệ.</i></p>	<p>Hàng năm căn cứ dự toán tỉnh giao, UBND huyện đã phân bổ cho phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện để triển khai ứng dụng khoa học công nghệ, bình quân 150 triệu đồng/năm. Dự toán năm 2023 phân bổ: 200 triệu đồng. Công tác phối hợp với các Sở, ngành và đơn vị có liên quan trong quá trình thực hiện dự án được UBND huyện và các cơ quan chuyên môn luôn được chú trọng và thực hiện có hiệu quả về thời gian dự toán và quyết toán ngân sách trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, đảm bảo bố trí đủ ngân sách và sử dụng đúng mục đích kinh phí (<i>kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ và kinh phí đầu tư phát triển khoa học và công nghệ</i>).</p>	
17	<p><i>Quan tâm, ưu tiên đề xuất HĐND huyện phân bổ ngân sách huyện đảm bảo đáp ứng cho công tác quản lý và thực hiện nhiệm vụ đầu tư, phát triển khoa học và công nghệ tại địa phương, nhằm thúc đẩy tiếp cận công nghệ, phục vụ sản xuất và đời sống của Nhân dân trên địa bàn.</i></p>	<p>Căn cứ quy định về phân cấp nhà nước tỉnh Kon Tum giai đoạn 2022-2025, ngân sách cấp huyện không có nhiệm vụ Đầu tư phát triển khoa học công nghệ. Hàng năm căn cứ dự toán tỉnh giao, UBND huyện đã phân bổ cho phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện để triển khai ứng dụng khoa học công nghệ, bình quân 150 triệu đồng/năm. Dự toán năm 2023 phân bổ: 200 triệu đồng.</p>	

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	KẾT QUẢ THỰC HIỆN, GIẢI QUYẾT	GHI CHÚ
18	<p><i>Chỉ đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục nghiên cứu, tham mưu, đề xuất UBND huyện sớm ban hành Đề án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn, giai đoạn 2020 - 2030; đặt hàng các đề tài, dự án khoa học và công nghệ để phục vụ sản xuất, đời sống và triển khai thực hiện, ứng dụng có hiệu quả trên địa bàn huyện.</i></p>	<p>UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan...tiếp tục nghiên cứu, tham mưu, khi UBND tỉnh ban hành Đề án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn giai đoạn 2020 - 2030. Trong thời gian tới UBND huyện sẽ thực hiện lồng ghép một số kế hoạch về khoa học và công nghệ được ban hành trong quá trình triển khai vào các chương trình, Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hằng năm của HĐND huyện. Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị có liên quan, UBND các xã, thị trấn, ban, ngành, đoàn thể trong việc tuyên truyền, vận động, triển khai, thực hiện ứng dụng các đề tài, dự án trên địa bàn huyện.</p> <p>Hiện nay, nguồn ngân sách huyện đang khó khăn, hàng năm mới bố trí từ 150 đến 200 triệu đồng để thực hiện sự nghiệp khoa học công nghệ chủ yếu để triển khai khảo nghiệm một số hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp đã có hiệu quả ở một số địa phương khác. Còn việc đặt hàng các đề tài, dự án khoa học và công nghệ để phục vụ sản xuất, đời sống và triển khai thực hiện, ứng dụng có hiệu quả trên địa bàn huyện hiện ngân sách chưa cân đối được.</p>	
19	<p><i>Đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư xây dựng cơ sở chế biến, sơ chế và tiêu thụ sản phẩm các loại cây trồng trên địa bàn, để người dân yên tâm sản xuất; đồng thời, rà soát quy hoạch, xét chọn một số xã có điều kiện xây dựng mô hình thí điểm trồng cây dược liệu dưới tán rừng.</i></p>	<p>UBND thường xuyên làm việc với các doanh nghiệp trong lĩnh vực chế biến để giới thiệu, mời gọi, tạo điều kiện tốt nhất khi các doanh nghiệp đến khảo sát, nghiên cứu đầu tư, đồng thời đã đưa các dự án xây dựng nhà máy chế biến nông sản, thủy sản vào danh mục thu hút đầu tư trình UBND tỉnh phê duyệt để làm cơ sở pháp lý thực hiện.</p> <p>Về xây dựng mô hình thí điểm trồng cây dược liệu dưới tán rừng: Trong những năm trước đây, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với UBND các xã triển khai thí điểm một số mô hình trồng dược liệu dưới tán rừng như: Mô hình trồng sa nhân tím tại xã ngọc Réo, mô hình trồng sâm dây tại địa bàn xã Đăk Ui, Đăk Long ... nhưng qua đánh giá các mô hình chưa phát huy hiệu quả hoặc không phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng tại địa phương.</p>	
20	<p><i>Cử tri Vũ Văn Lĩnh, thôn 4, xã Hà Môn: Khu đất gần nhà ông Danh thuộc xóm 1, thôn Hải Nguyên đã quy hoạch đất thổ cư, trong đó có quy hoạch đường để Nhân dân đi lại. Nhưng đến nay đất quy hoạch để làm đường đã bán đấu giá, dẫn đến 12 hộ ở phía sau khu đất trên không có đường để đi. Đề nghị UBND huyện xem xét.</i></p>	<p>Trường hợp này cũng tương tự với trường hợp tại thôn Thống nhất, theo sơ đồ phân lô năm 2003 để tạo vốn tại khu vực thôn 4 xã Hà Môn, sau khi trừ đi phần diện tích phân lô, tại vị trí này có quy hoạch 02 tuyến đường giao thông nội bộ thuộc khu vực tạo vốn, nối liền với khu đất sản xuất của nhân dân. Tuy nhiên, tại thời điểm đo đạc để tạo vốn do công tác đo đạc thiếu chính xác, việc phân lô không bám theo hiện trạng (hiện trạng khu vực tại vốn bám theo mặt đường liên thôn, hiện trạng đường cong, nhưng quá trình qui hoạch phân lô là đường thẳng). Do vậy, sau khi đã đấu giá hoặc giao đất có thu tiền sử dụng đất cho người dân và tổ chức giao đất ngoài thực địa bị xảy ra tình trạng thiếu đất.</p>	

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	KẾT QUẢ THỰC HIỆN, GIẢI QUYẾT	GHI CHÚ
		<p>Để đảm bảo diện tích đất giao cho người dân, buộc phải dịch chuyển dần (tịnh tiến) các thửa đất đã được giao.</p> <p>UBND huyện đã thu hồi 2 thửa đất bị thiếu diện tích ngoài thực địa nêu trên để giao cho UBND xã Hà Mòn quản lý, đầu tư đường sản xuất phục vụ cho Nhân dân, như vậy, đến nay đã giải quyết cơ bản về đường đi sản xuất theo ý kiến của cử tri, hiện cử tri không còn kiến nghị đối với nội dung này.</p>	
21-22	<i>Kiến nghị đối với UBND huyện (02 kiến nghị)¹³</i>	<p>UBND huyện đã tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị nâng cao vai trò trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị và các địa phương trong việc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhất là những vấn đề cử tri bức xúc, kiến nghị nhiều lần; chủ động đề xuất chủ trương, giải pháp cụ thể, hiệu quả sớm giải quyết các kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền, nhất là những vấn đề cử tri còn kiến nghị nhiều lần liên quan đến đời sống, dân sinh. Phát huy vai trò của người đứng đầu các cơ quan đơn vị thuộc quyền quản lý trong việc trả lời, giải quyết kiến nghị của cử tri; đảm bảo các nội dung giải quyết, trả lời cử tri có chất lượng, hiệu quả, đúng quy định pháp luật, đáp ứng nguyện vọng của Nhân dân. Qua đó nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri cơ bản đã được giải quyết.</p>	
23	<i>Xử lý nghiêm, kịp thời các trường hợp vi phạm pháp luật, vi phạm hành lang an toàn đường bộ dọc tuyến đường Quốc lộ 14, nhất là dọc tuyến đường nội thị trấn Đắk Hà.</i>	<p>Việc xử lý vi phạm hành lang an toàn đường bộ nói chung, dọc tuyến đường Quốc lộ 14 nói riêng, UBND huyện luôn quan tâm chỉ đạo các cấp, các ngành phối hợp với Văn phòng Quản lý đường bộ III.4 thường xuyên tuần tra, phát hiện, kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy định pháp luật. Kết quả xử lý trên tuyến đường Quốc lộ 14 như sau: Xã Đắk Hring 16 trường hợp, xã Đắk Mar 01 trường hợp, xã Đắk La 5 trường hợp, xã Hà Mòn không có vi phạm. Riêng địa phận thị trấn Đắk Hà có Đội quản lý trật tự đô thị của thị trấn thường xuyên tuần tra, kịp thời chấn chỉnh các trường hợp lấn chiếm vỉa hè, đặt biển quảng cáo trái quy định và các hộ dân nghiêm chỉnh chấp hành; không có trường hợp phải đến mức xử phạt vi phạm hành chính.</p>	
24	<i>Kiến nghị của UBND xã Đắk Ui: Đề nghị UBND huyện bố trí vốn để thực hiện việc đầu tư vào sân thể thao xã: Do mới bố trí 70 triệu trả phần tư vấn thiết kế công trình; Hiện nay đã</i>	<p>UBND huyện chỉ đạo UBND xã rà soát xem xét bố trí từ nguồn các chương trình MTQG.</p>	

¹³ (1) Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền thì có giải pháp giải quyết nhằm đáp ứng cơ bản kiến nghị của cử tri. (2) Tiếp tục chỉ đạo việc giải quyết các kiến nghị của cử tri, ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND huyện, nhất là các kiến nghị nhiều lần, kéo dài qua nhiều kỳ họp, cần thiết kiểm điểm làm rõ trách nhiệm từng đơn vị, cá nhân vi phạm hoặc không giải quyết hoặc chậm giải quyết.

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	KẾT QUẢ THỰC HIỆN, GIẢI QUYẾT	GHI CHÚ
	<i>đang nợ phần san ủi mặt bằng theo quy định.</i>		
25	<i>Kiến nghị của UBND xã Ngọc Réo: Đề nghị UBND huyện quan tâm, ưu tiên sớm bố trí nguồn vốn đầu tư xây dựng Trường THCS xã Ngọc Réo. Trường THCS xã Ngọc Réo được tận dụng từ công trình tôn giáo (trước 2001 là nhà thờ), diện tích, khuôn viên trường học, phòng học chật hẹp, cơ sở vật chất hư hỏng, xuống cấp, không đáp ứng theo tiêu chuẩn theo quy định; thiếu phòng học và các phòng chức năng; các công trình phục vụ cho công tác bán trú của nhà trường còn mang tính tạm bợ.</i>	<p>- Năm 2022, từ nguồn NSTW thực hiện CTMTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng ĐBDTTS&MN, UBND huyện đã phê duyệt đầu tư xây dựng dự án: Nâng cấp, bổ sung phòng học, phòng bộ môn các Trường PTDTBT (trong đó có hạng mục Trường THCS xã Ngọc Réo) với TMĐT 9,296 tỷ đồng; Kế hoạch vốn đã bố trí đến nay là 3,916 tỷ đồng. Hiện nay, dự án đang được triển khai thực hiện.</p> <p>- Năm 2023, từ nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ, UBND huyện đã giao Ban quản lý DAĐT XD huyện lập thủ tục đầu tư dự án: Trường phổ thông dân tộc nội trú - THCS xã Ngọc Réo (Nay là trường THCS xã Ngọc Réo)- giai đoạn 1.</p>	
26	<i>Không khởi công xây dựng mới theo tinh thần chỉ đạo của cấp trên khi chưa bố trí được nguồn vốn để thanh toán nợ đọng XD CB.</i>	<p>UBND huyện đã quán triệt các đơn vị chủ đầu tư tại các Quyết định quy định một số vấn đề chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và dự toán ngân sách Nhà nước; Kế hoạch đầu tư ngân sách Nhà nước hàng năm¹⁴, trong đó có chỉ đạo các đơn vị chủ đầu tư: “Tất cả các dự án sử dụng vốn đầu tư công chỉ thực hiện khối lượng theo mức vốn kế hoạch được giao, các đơn vị đại diện chủ đầu tư không được yêu cầu tổ chức, cá nhân tự bỏ vốn đầu tư khi dự án chưa được quyết định chủ trương đầu tư, chưa được phê duyệt hoặc chưa được bố trí kế hoạch vốn; không được thi công vượt kế hoạch vốn đã bố trí khi chưa có ý kiến của cấp có thẩm quyền. Không để phát sinh nợ đọng XD CB”.</p>	
27	<i>Cử tri thôn 2, xã Đăk La và thôn Đăk Mút, Đăk Mar: đề nghị đầu tư nâng cấp đường điện từ một pha lên ba pha để tạo điều kiện cho Nhân dân sinh hoạt, sản xuất được thuận lợi.</i>	<p>Khu vực này đã được phê duyệt đầu tư lưới điện 3 pha thuộc công trình: Hoàn thiện lưới, chống quá tải khu vực huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum năm 2022. Hạng mục trên đã được đóng điện đưa vào sử dụng vào ngày 30/10/2023</p>	
28	<i>Kết quả giải quyết ý kiến cử tri thôn 2, xã Đăk La và thôn Đăk Mút, Đăk Mar: Đề nghị điện lực Đăk Hà xem xét, đề nghị đầu tư</i>	<p>Khu vực này đã được phê duyệt đầu tư lưới điện 3 pha thuộc công trình: Hoàn thiện lưới, chống quá tải khu vực huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum năm 2022,</p> <p>- Lưới điện tại Thôn 2, xã Đăk La trên đã được đóng điện đưa vào sử dụng vào ngày</p>	

¹⁴ Tại các Quyết định số 3431/QĐ-UBND ngày 20/12/2019; số 1801/QĐ-UBND ngày 22/12/2020; số 1278/QĐ-UBND ngày 22/12/2021 của UBND huyện Đăk Hà

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	KẾT QUẢ THỰC HIỆN, GIẢI QUYẾT	GHI CHÚ
	<i>nâng cấp đường điện từ một pha lên ba pha để tạo điều kiện cho Nhân dân sinh hoạt, sản xuất được thuận lợi.</i>	30/10/2023. - Lưới điện thôn Đăk Mút, xã Đăk Mar đã thi công xong đường dây cao, hạ thế đang chờ cấp Máy biến áp.	
29	<i>Kiểm tra rà soát các nội dung đã thanh toán, tạm ứng cho dự án nhưng đến nay chưa thu hồi nộp trả ngân sách và có giải pháp xử lý theo qui định.</i>	UBND huyện đã giao cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đăk Hà tiến hành làm việc với nhà thầu thi công xây dựng công trình Đường giao thông liên xã từ thôn 5, xã Đăk Mar đi thôn 11, xã Đăk Hring để thu hồi số tiền tạm ứng quá hạn là 6.134.126.000 đồng. Hiện nay các nhà thầu đã thực hiện nộp đủ số tiền 6.134.126.000 đồng vào ngân sách nhà nước theo quy định.	
II	Nghị quyết số 41/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 của HĐND huyện về kết quả giám sát chuyên đề của Đoàn giám sát HĐND huyện 6 tháng cuối năm 2022¹⁵ (07 kiến nghị)		
30	<i>Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 49/2020/NQ-HĐND, ngày 18/12/2020 của HĐND huyện về việc thông qua Phương án sử dụng đất 5 năm, giai đoạn 2021 - 2025. Đồng thời, chỉ đạo rà soát, bổ sung kế hoạch thực hiện Nghị quyết hàng năm, chi tiết, cụ thể để triển khai, thực hiện Nghị quyết trên đúng quy định, đạt hiệu quả.</i>	UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn triển khai thực hiện Nghị quyết số 49/2020/NQ-HĐND ngày 18/12/2020 của Hội đồng nhân dân huyện về việc thông qua Phương án sử dụng đất 5 năm, giai đoạn 2021 - 2025 đảm bảo đúng quy định pháp luật. Đồng thời, chỉ đạo rà soát, bổ sung kế hoạch thực hiện Nghị quyết hàng năm, chi tiết để đạt hiệu quả.	
31	<i>Chấn chỉnh, phê bình, kiểm điểm các cơ quan tham mưu trình HĐND huyện nhưng chưa khảo sát kỹ tình hình thực tế cũng như thực hiện các quy định để xây dựng Phương án tạo vốn từ quỹ đất¹⁶; việc tham mưu phân bổ nguồn kinh phí thu được dự án tạo vốn từ quỹ đất để bố trí cho các dự án đang thực hiện và trả nợ ứng nguồn ứng ngân sách của tỉnh¹⁷.</i>	UBND huyện đã ban hành văn bản phê bình phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Tài nguyên - Môi trường và Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện trong việc tham mưu trình HĐND huyện nhưng chưa khảo sát kỹ tình hình thực tế cũng như thực hiện các quy định để xây dựng Phương án tạo vốn từ quỹ đất; tham mưu phân bổ nguồn kinh phí thu được dự án tạo vốn từ quỹ đất để bố trí cho các dự án đang thực hiện và trả nợ ứng nguồn ứng ngân sách của tỉnh ¹⁸ .	

¹⁵ Báo cáo số 119/BC-ĐGS ngày 02/11/2022 của Đoàn giám sát HĐND huyện về Kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 26/2019/NQ-HĐND ngày 20/12/2019 của HĐND huyện về ban hành Phương án sử dụng quỹ đất để tạo vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng năm 2020.

¹⁶ Phòng Tài chính - Kế hoạch; Phòng Tài nguyên - Môi trường, Phòng; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện.

¹⁷ Hiện chưa bố trí được nguồn vốn để trả nợ cho Quỹ phát triển đất tỉnh Kon Tum, với số tiền là 2.960 triệu đồng.

¹⁸ Công văn số 3537/UBND-TH ngày 23/12/2022

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	KẾT QUẢ THỰC HIỆN, GIẢI QUYẾT	GHI CHÚ
32	<i>Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện lập các thủ tục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng, định giá đất, đấu giá quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đúng quy định và đẩy nhanh tiến độ tạo vốn đối với các khu vực chưa hoàn thành theo Nghị quyết của HĐND huyện.</i>	UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn đẩy nhanh tiến độ lập, phê duyệt các loại qui hoạch (qui hoạch vùng, qui hoạch chung, qui hoạch chi tiết xây dựng); đồng thời lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm một cách chặt chẽ để phục vụ cho việc đẩy nhanh công tác thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng, định giá đất, đấu giá quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đúng quy định.	
33	<i>Việc xây dựng kế hoạch tạo vốn từ quỹ đất đúng thực tế từng khu vực, từng năm, đầy đủ điều kiện pháp lý; đồng thời, rà soát những khu vực tồn đọng kéo dài qua nhiều năm và quản lý chặt chẽ đối với các khu vực đất để tạo vốn theo kế hoạch, khi xây dựng kế hoạch tạo vốn phải đảm bảo ưu tiên nguồn kinh phí để đầu tư kết cấu hạ tầng tại khu vực tạo vốn từ quỹ đất.</i>	UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn xây dựng kế hoạch tạo vốn từ quỹ đất đảm bảo đúng quy định pháp luật, phù hợp tình hình thực tế từng khu vực. Đồng thời, tiếp tục rà soát những khu vực tồn đọng kéo dài qua nhiều năm và quản lý chặt chẽ đối với các khu vực đất để tạo vốn theo kế hoạch (hiện nay đã thực hiện rà soát các lô, thửa đất nhỏ lẻ), khi xây dựng kế hoạch tạo vốn phải đảm bảo ưu tiên nguồn kinh phí để đầu tư kết cấu hạ tầng tại khu vực tạo vốn từ quỹ đất.	
34	<i>Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn trong việc thực hiện công tác tạo vốn từ quỹ đất để phát triển kết cấu hạ tầng, đảm bảo chặt chẽ và đồng bộ. Kịp thời giải quyết các vấn đề vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện đảm bảo theo đúng các quy định của pháp luật.</i>	UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường công tác phối hợp trong việc thực hiện công tác tạo vốn từ quỹ đất để phát triển kết cấu hạ tầng, đảm bảo chặt chẽ và đồng bộ. Kịp thời giải quyết các vấn đề vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện	
35	<i>Chỉ đạo phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tham mưu quản lý, sử dụng kinh phí từ nguồn thu sử dụng quỹ đất để tạo vốn đảm bảo đúng quy định của Nhà nước và đúng với Nghị quyết của HĐND.</i>	UBND huyện đã chỉ đạo phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tham mưu quản lý, sử dụng kinh phí từ nguồn thu sử dụng quỹ đất để tạo vốn đảm bảo đúng quy định của Nhà nước và đúng với Nghị quyết của HĐND huyện ¹⁹ .	
36	<i>Chỉ đạo phê bình, kiểm điểm trách nhiệm đối với Trưởng phòng Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện trong việc không chấp hành</i>	UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên-Môi trường tiến hành tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với Trưởng phòng Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện trong việc không chấp hành Quyết định, Kế hoạch giám sát của Đoàn giám sát HĐND huyện ²⁰	

¹⁹ Công văn số 3537/UBND-TH ngày 23/12/2022

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	KẾT QUẢ THỰC HIỆN, GIẢI QUYẾT	GHI CHÚ
	<i>Quyết định, Kế hoạch giám sát của Đoàn giám sát HĐND huyện</i>		
III	Báo cáo số 24/BC-ĐGS ngày 04/5/2022 của Đoàn giám sát Thường trực HĐND huyện về kết quả giám sát việc triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện (09 kiến nghị)		
37	<i>Tiếp tục triển khai, thực hiện nghiêm túc các văn bản của Trung ương, tỉnh, huyện liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền phòng, chống dịch đến từng cơ quan, đơn vị, địa phương và người dân; áp dụng biện pháp phòng, chống dịch thích ứng, an toàn, linh hoạt, phù hợp với tình hình mới; kịp thời phổ biến, thực hiện các chính sách hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng do dịch bệnh bằng nhiều hình thức, phương tiện phù hợp để người dân nắm bắt và thực hiện.</i>	UBND huyện chỉ đạo các cơ quan đơn vị có liên quan, UBND các xã, thị trấn triển khai hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, UBND huyện nhằm “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”. Tổ chức thực hiện Kế hoạch số 922/KH-UBND ngày 04/4/2022 của UBND tỉnh triển khai Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình phòng, chống dịch Covid-19. Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền phòng, chống dịch đến các xã, thị trấn và người dân áp dụng biện pháp phòng, chống dịch thích ứng, an toàn, linh hoạt, phù hợp với tình hình mới.	
38	<i>Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, xác định, bảo vệ nhóm đối tượng nguy cơ diễn biến nặng, nguy cơ tử vong khi mắc Covid-19 trên địa bàn huyện; sớm có biện pháp bảo vệ sức khỏe, tinh mạng, hạn chế thấp nhất số ca mắc, ca chuyển biến nặng, tử vong do Covid-19</i>	UBND huyện đã ban hành Kế hoạch quản lý, bảo vệ nhóm đối tượng nguy cơ diễn biến nặng, nguy cơ tử vong khi mắc Covid-19 trên địa bàn huyện để triển khai, thực hiện. Chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện thường xuyên cập nhật các hướng dẫn điều trị Covid-19 mới của Bộ Y tế và tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho nhân viên y tế về điều trị, chăm sóc người mắc Covid-19. Nghiêm túc tuân thủ và thực hiện các quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế về kiểm soát nhiễm khuẩn, hạn chế tối đa lây nhiễm cho cán bộ, nhân viên y tế, người bệnh và cộng đồng. Xây dựng kế hoạch và tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho các đối tượng trên địa bàn huyện; tập trung nguồn lực để triển khai tiêm chủng vắc xin Covid-19 cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi hiệu quả, an toàn, đúng tiến độ.	
39	<i>Chỉ đạo hướng dẫn các trường hợp F0 tự điều trị tại nhà, theo dõi, tổng hợp danh sách chi tiết, cụ thể thời theo đúng quy định. Đồng thời, chủ động cân đối ngân sách để tập trung hỗ trợ công</i>	UBND huyện chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, thị trấn chỉ đạo Ban quản lý thôn/Tổ dân phố, Tổ công đồng Trạm Y tế xã, thị trấn tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý sức khỏe cho người mắc Covid-19 điều trị tại nhà, phát hiện kịp thời các dấu hiệu chuyển nặng để chuyển người bệnh đến Trung tâm Y tế huyện để được	

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	KẾT QUẢ THỰC HIỆN, GIẢI QUYẾT	GHI CHÚ
	<i>tác phòng chống dịch và chi trả các chính sách hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19 theo quy định.</i>	điều trị kịp thời. Nắm chắc số lượng các trường hợp mắc Covid-19 điều trị tại nhà để tổ chức quản lý, phân công nhân viên y tế, thành viên Tổ chăm sóc người mắc Covid-19 tại cộng đồng theo dõi sát tình hình sức khỏe. Tổ chức truyền thông, hướng dẫn về sử dụng thuốc điều trị cho người mắc Covid-19 tại nhà, trong đó tư vấn cụ thể về những trường hợp cần sử dụng các loại thuốc kháng vi rút, các điều kiện để có thể sử dụng, thời điểm và thời gian sử dụng... để người bệnh biết, sử dụng đúng cách. Thực hiện phân bổ kinh phí (<i>nguồn ngân sách, nguồn huy động đóng góp và các nguồn hợp pháp khác</i>) cho các đơn vị để chi trả chế độ cho các đối tượng thụ hưởng do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn huyện đảm bảo kịp thời.	
40	<i>Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn rà soát, hệ thống hóa toàn bộ các văn bản, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về chế độ, chính sách liên quan đến công tác phòng chống dịch Covid-19, trên cơ sở đó kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định.</i>	UBND huyện chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai rà soát, hệ thống hóa toàn bộ các văn bản, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về chế độ, chính sách liên quan đến công tác triển khai hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, trên cơ sở đó kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định. Đồng thời, rà soát, hoàn chỉnh hồ sơ chứng từ thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương đảm bảo đúng quy định để phục vụ thanh tra, kiểm tra khi có yêu cầu.	
41	<i>Chỉ đạo phê bình, chấn chỉnh các đơn vị, địa phương trong việc tham mưu, hướng dẫn thực hiện các chế độ, chính sách, tham mưu bố trí kinh phí, chi trả chế độ cho các đối tượng, hỗ trợ kinh phí cho Tổ công tác cộng đồng, việc rà soát, tổng hợp, theo dõi các trường hợp F0 điều trị tại nhà²¹ chưa kịp thời.</i>	Căn cứ Quyết định phê duyệt danh sách của cấp có thẩm quyền, chủ trương của Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy và đề nghị của các đơn vị có liên quan; UBND huyện phân bổ kinh phí (<i>nguồn ngân sách, nguồn huy động đóng góp và các nguồn hợp pháp khác</i>) cho các đơn vị để chi trả chế độ cho các đối tượng thụ hưởng do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn huyện đảm bảo kịp thời. UBND các xã, thị trấn ²² đã nghiêm túc tiếp thu, rút kinh nghiệm; đồng thời, chỉ đạo Trạm Y tế xã tham mưu cho BCĐ phòng chống dịch Covid-19 của xã các biện pháp quản lý các trường hợp F0 cách ly điều trị tại nhà chặt chẽ; ban hành các văn bản kịp thời, hướng dẫn tự điều trị đảm bảo theo quy định của Bộ Y tế.	
42	<i>Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hướng dẫn các đơn vị, địa phương hoàn tất hồ sơ, thủ tục, thanh quyết toán kinh phí theo đúng quy</i>	UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hướng dẫn các đơn vị, địa phương hoàn tất hồ sơ, thủ tục, thanh quyết toán kinh phí. Đến nay, UBND các xã, thị trấn đã hoàn tất hồ sơ, thủ tục, thanh quyết toán kinh phí theo đúng quy định.	

²¹ Phòng Tài chính - Kế hoạch; các xã: ĐăkPxi, Đăk La, Đăk Ui, Đăk Mar và thị trấn ĐăkHà.

²² Đăk Pxi, Đăk La, Đăk Ui, Đăk Mar và Thị trấn Đăk Hà.

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	KẾT QUẢ THỰC HIỆN, GIẢI QUYẾT	GHI CHÚ
	<p><i>định. Bàn giao, quản lý và sử dụng đúng quy định, có hiệu quả đối với tài sản đã được sửa chữa, mua sắm tại các cơ sở cách ly tập trung của huyện.</i></p>	<p>- Đối với các tài sản (giường tầng) tại Khu cách ly do Văn phòng HĐND-UBND quản lý: Số giường tầng do Văn phòng HĐND-UBND huyện thực hiện quản lý tại các Khu cách ly tập trung huyện là 470 giường. Hiện tại số giường bàn giao cho các xã, thị trấn mượn để thực hiện cách ly công dân tại các khu cách ly tập trung các xã, thị trấn là 109 giường²³; bàn giao cho Ban Chỉ huy quân sự huyện mượn thực hiện huấn luyện dân quân là 45 giường. Số giường còn lại Văn phòng HĐND và UBND huyện đang quản lý 316 giường, các xã đã đăng ký là 112 giường²⁴, số giường còn lại dự kiến giao cho Phòng Giáo dục phân bổ về các trường đăng ký thực hiện mô hình bán trú dân nuôi, dự kiến hoàn thành trong Quý II/2023.</p> <p>- Đối với các tài sản được sửa chữa (Nhà vệ sinh, nhà tắm dã chiến tại Trung tâm Văn hóa - TT - DL và TT huyện; Nhà Công vụ tại Khu cách ly Trường PTTH Trần Quốc Tuấn) và xây mới (Nhà Vệ sinh, nhà tắm dã chiến tại Khu cách ly Trường Phổ thông DTTN Đăk Hà): Đã thực hiện bàn giao xong 02 tài sản sửa chữa (Nhà vệ sinh, nhà tắm dã chiến tại Trung tâm Văn hóa - TT - DL và TT huyện và Nhà Công vụ tại Khu cách ly Trường PTTH Trần Quốc Tuấn) và có biên bản bàn giao cụ thể. Đối với tài sản xây mới (Nhà Vệ sinh, nhà tắm dã chiến tại Khu cách ly Trường Phổ thông DTTN Đăk Hà) đang tiến hành kiểm tra lại hiện trạng và tiến hành bàn giao, dự kiến hoàn thành trong Quý I/2023.</p> <p>- Đối với các vật chất mua sắm tại Khu cách ly do Ban Chỉ huy Quân sự quản lý (Chăn, mền, màn, gối, dụng cụ, cấp cấp dưỡng, ...) một phần bị tiêu hao, tiêu hủy theo quy định trong quá trình cách ly các trường hợp là F1. Số còn lại Ban CHQS huyện xin được để lại cơ quan phục vụ huấn luyện Dự bị động viên, Dân quân tự vệ hàng năm theo kế hoạch của huyện.</p>	
43	<p><i>Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19 tại địa phương, tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do dịch Covid-19. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn của huyện để tổng hợp,</i></p>	<p>UBND các xã, thị trấn đã tích cực triển khai điều trị, chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân mắc Covid-19 tại nhà; tích cực truy vết các đối tượng F1; lấy mẫu xét nghiệm, test nhanh kháng nguyên đối với các trường hợp xác định F0, nghi nhiễm và các trường hợp F1 theo quy định. Triển khai thực hiện tích cực công tác tiêm vắc xin phòng, chống Covid-19 cho các đối tượng trên địa bàn xã theo quy định. Thực hiện giám sát, điều tra dịch: các trường hợp công dân đến từ tỉnh khác trên địa bàn xã. Phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành đoàn thể xã thực hiện truyền thông phòng chống dịch bệnh Covid-19 để nâng</p>	

²³ Thị trấn: 15; Đăk Long: 30; Đăk Pxi: 25; Đăk Hring: 25; Đăk Ui: 14.

²⁴ Ngọc Réo: 12; Đăk Mar: 13; Đăk Long: 10; Đăk La: 30; Ngọc Wang: 19; Phòng GD&ĐT: 28.

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	KẾT QUẢ THỰC HIỆN, GIẢI QUYẾT	GHI CHÚ
	<i>theo dõi hướng dẫn các trường hợp F0 điều trị tại nhà theo đúng quy định.</i>	cao nhận thức, vận động người dân tham gia công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn, bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng, theo dõi hướng dẫn các trường hợp F0 điều trị tại nhà theo đúng quy định.	
44	<i>Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn rà soát, tổng hợp đầy đủ để xem xét hỗ trợ, chi trả chế độ cho các đối tượng được hưởng theo quy định (kể cả chế độ cho Tổ cộng đồng được hưởng đến ngày 15/02/2022). Khẩn trương hoàn tất hồ sơ, thủ tục, thanh quyết toán kinh phí theo đúng quy định.</i>	UBND các xã, thị trấn đã thực hiện tổng hợp đầy đủ và chi trả kịp thời chế độ cho các đối tượng được hưởng theo quy định. Đến nay UBND các xã, thị trấn đã hoàn tất hồ sơ, thủ tục, thanh quyết toán kinh phí theo đúng quy định.	
45	<i>Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn chỉ đạo các Tổ Covid cộng đồng, Tổ chăm sóc người mắc Covid-19 làm tốt công tác lập danh sách người mắc Covid-19 thuộc nhóm nguy cơ cao; thực hiện theo dõi, chăm sóc sức khỏe cho người nguy cơ cao và gia đình; hỗ trợ thực hiện công tác xét nghiệm, cấp phát thuốc, chuyển tuyến, tiêm vắc xin phòng Covid-19. Kịp thời có biện pháp phù hợp trong việc bảo vệ sức khỏe người dân.</i>	UBND các xã, thị trấn thường xuyên chỉ đạo các Tổ Covid cộng đồng, Tổ chăm sóc người mắc Covid-19 làm tốt công tác lập danh sách người mắc Covid-19 thuộc nhóm nguy cơ cao; thực hiện theo dõi, chăm sóc sức khỏe cho người nguy cơ cao và gia đình đảm bảo đúng quy định. UBND xã thường xuyên phối hợp với các ban ngành đoàn thể xã, thôn tuyên truyền lợi ích của việc tiêm phòng vắc xin đến mọi người dân trên địa bàn xã.	
IV	Thông báo số 36/TB-TTHĐND ngày 21/10/2022; Báo cáo số 108/BC-ĐGS ngày 19/10/2022 của Đoàn giám sát Thường trực HĐND huyện về kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 20/12/2019 của HĐND huyện về phê duyệt Kế hoạch xây dựng xã đạt chuẩn Nông thôn mới, Nông thôn mới nâng cao, Nông thôn mới kiểu mẫu và Nông thôn mới kiểu mẫu nổi trội từng lĩnh vực năm 2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn huyện (10 kiến nghị)		
46	<i>Tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Bộ tiêu chí theo đúng Quyết định số 416/QĐ-UBND ngày 13/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành quy định mức đạt chuẩn Bộ tiêu chí về: xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 - 2025 và phân công cơ quan, đơn vị phụ trách từng tiêu chí cụ thể.</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; UBND tỉnh quy định mức đạt chuẩn Bộ tiêu chí về: xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021– 2025, UBND huyện đã ban hành Thông báo số 155/TB- UBND ngày 01/8/2022 phân công đơn vị phụ trách tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2022 – 2025 trên địa bàn huyện Đăk Hà. - Tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy trình Ban chấp hành ban hành Kết luận số 1241-KL/HU ngày 04/7/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa VI về điều chỉnh một số nội dung trong Nghị quyết số 03-NQ/HU ngày 11/01/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa VI về việc phân đầu xây dựng huyện Đăk Hà đạt chuẩn 	

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	KẾT QUẢ THỰC HIỆN, GIẢI QUYẾT	GHI CHÚ
		<p>nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; Ban hành Kế hoạch 201/KH-UBND ngày 09/8/2022 của UBND huyện về thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/HU ngày 11/01/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa VI, về việc phân đầu xây dựng huyện Đắk Hà đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 (<i>Điều chỉnh, bổ sung theo Kết luận số 1241-KL/HU, ngày 04/7/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện</i>) và nhiều văn bản chỉ đạo khác.</p>	
47	<p><i>Chỉ đạo các xã thực hiện có hiệu quả các tiêu chí chưa bền vững, nâng cao vai trò, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, linh hoạt, tận dụng những ưu thế hiện có của địa phương để triển khai thực hiện tốt việc lồng ghép, huy động các nguồn vốn để xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn huyện.</i></p>	<p>UBND huyện đã chỉ đạo UBND các xã rà soát xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình nông thôn mới theo theo kế hoạch chung củ huyện, nhất là các xã có tiêu chí bị rớt hoặc đã đạt nhưng chưa bền vững, gắn trách nhiệm của người đứng đầu với kết quả thực hiện. Chỉ đạo các xã khai thác tối đa các nguồn vốn và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn xây dựng cơ sở hạ tầng; đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp từ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới phải ưu tiên cho các xã về đích nông thôn mới. Áp dụng đồng bộ các thiết kế mẫu, thiết kế điển hình các công trình xây dựng cơ bản trong nông thôn mới theo quy định để tiết kiệm kinh phí đầu tư. Tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế và tổ chức sản xuất hợp lý phù hợp với thực tế địa phương như con người, điều kiện tự nhiên, xã hội,... trong đó đặc biệt chú trọng xây dựng các mô hình tổ hợp tác trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm; các chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm chủ lực đảm bảo bền vững; thực hiện việc truy xuất nguồn gốc các sản phẩm chủ lực của địa phương gắn với xây dựng vùng nguyên liệu để phát triển sản xuất nâng cao đời sống nông dân, góp phần giảm nghèo, đặc biệt là chống tái nghèo.</p>	
48	<p><i>Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ với các địa phương đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, liên kết theo chuỗi giá trị nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất trong nông nghiệp, thúc đẩy hoạt động sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của người dân; phát huy hiệu quả các Hợp tác xã, Tổ hợp tác tại địa phương.</i></p>	<p>Trong những năm gần đây cùng với việc tạo điều kiện cho các HTX, THT sản xuất nông nghiệp trên địa bàn hoạt động là việc khuyến khích phát triển, thành lập mới các HTX trên địa bàn. Từ đó đã tạo được nhiều hình thức liên kết, hợp đồng liên kết, dự án liên kết để thực hiện, như liên kết từ cung ứng vật tư, dịch vụ đầu vào, tổ chức sản xuất, thu hoạch, sơ chế hoặc chế biến gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; liên kết cung ứng vật tư, dịch vụ đầu vào gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; liên kết tổ chức sản xuất, thu hoạch gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; liên kết cung ứng vật tư, dịch vụ đầu vào, sơ chế hoặc chế biến gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp... Thông qua các hình thức liên kết này sản xuất nông nghiệp trên địa bàn đã đạt được những kết quả quan trọng. Trong thời gian tới, UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn tiếp tục hướng dẫn, vận động các THT, HTX hình thành nhiều các mối liên kết trong sản xuất để đạt kết quả tốt hơn.</p>	

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	KẾT QUẢ THỰC HIỆN, GIẢI QUYẾT	GHI CHÚ
49	<i>Huy động các nguồn lực, lồng ghép có hiệu quả các Chương trình, dự án đang đầu tư trên địa bàn; kịp thời cân đối, bố trí nguồn vốn cho các xã thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới kiểu mẫu nổi trội từng lĩnh vực hợp lý; phấn đấu xã Đăk Ui và xã Ngọc Wang đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2022.</i>	Trong năm 2022 và 2023 UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương huy động tối đa các nguồn lực và lồng ghép chương trình, nguồn vốn hợp lý (từ nguồn NSTW hỗ trợ các CTMTQG, ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu, ngân sách huyện, ngân sách xã, huy động Nhân dân đóng góp, ...) để đầu tư cơ sở hạ tầng nhằm giúp các xã từng bước hoàn thiện, củng cố các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới kiểu mẫu nổi trội từng lĩnh vực theo lộ trình và tuân thủ các quy định có liên quan.	
50	<i>Thực hiện phân bổ, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu phù hợp, có hiệu quả và đảm bảo tính khách quan giữa các địa phương.</i>	Việc phân bổ, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trong xây dựng nông thôn mới được UBND huyện triển khai thực hiện tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành như Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Đầu tư công, các Nghị quyết của HĐND tỉnh, HĐND huyện có liên quan và đảm bảo theo kế hoạch, theo lộ trình xây dựng nông thôn mới.	
51	<i>Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Phổ biến, quán triệt các chủ trương, chính sách về xây dựng nông thôn mới cho cả hệ thống chính trị, người dân nắm vững để chủ động và tự giác tham gia xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu nổi trội từng lĩnh vực.</i>	Để thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, trước tiên phải làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt những nội dung cơ bản của phong trào xây dựng nông thôn mới một cách sâu rộng về nội dung, phương pháp, cách làm, cơ chế chính sách của Nhà nước về xây dựng nông thôn mới... để cả hệ thống chính trị từ huyện xuống cơ sở và người dân hiểu rõ: Đây là chương trình phát triển kinh tế - xã hội tổng thể, toàn diện, thường xuyên tại nông thôn, đây không phải là một dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng; xây dựng nông thôn mới phải do cộng đồng dân cư làm chủ, người dân là “chủ thể” của chương trình; huy động nội lực là chính với sự hỗ trợ một phần của Nhà nước. Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Kế hoạch 184/KH-UBND ngày 07/7/2022 của UBND huyện về Tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Huyện Đăk Hà chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2021–2025; Kế hoạch 236/KH-UBND ngày 5/10/2022 của UBND huyện Kế hoạch thông tin, truyền thông Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022 trên địa bàn.	
52	<i>Rà soát, tham mưu trình HĐND huyện ban hành Nghị quyết chấm dứt việc thực hiện Nghị</i>	UBND huyện đã trình HĐND huyện ban hành Nghị quyết số 45/NQ- HĐND ngày 16/12/2022 về việc chấm dứt Nghị quyết số 36/NQ-HĐND của HĐND huyện về việc	

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	KẾT QUẢ THỰC HIỆN, GIẢI QUYẾT	GHI CHÚ
	<i>quyết số 36/NQ-HĐND ngày 20/12/2019 của Hội đồng nhân dân huyện²⁵; khẩn trương tham mưu trình HĐND huyện phê duyệt kế hoạch xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu nổi trội từng lĩnh vực năm 2023, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn huyện.</i>	phê duyệt kế hoạch xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và nông thôn mới kiểu mẫu nổi trội từng lĩnh vực năm 2020 và định hướng đến năm 2025 trên địa bàn huyện; Nghị quyết số 46/NQ- HĐND ngày 16/12/2022 về việc phê duyệt Kế hoạch xây dựng huyện Đăk Hà đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025.	
53-55	<i>Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn (03 kiến nghị)²⁶</i>	UBND huyện chỉ đạo UBND các xã tăng cường phối hợp với các cơ quan chuyên môn, đồng thời chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hướng dẫn, giúp đỡ các xã trong việc thực hiện xây dựng nông thôn mới, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện. Huy động có hiệu quả các nguồn lực trong dân, vận động nhân dân cùng chung tay góp sức xây dựng nông thôn mới. Huy động tối đa các nguồn lực và lồng ghép chương trình, nguồn vốn hợp lý (<i>từ nguồn NSTW hỗ trợ các CTMTQG, ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu, ngân sách huyện, ngân sách xã, huy động Nhân dân đóng góp, ...</i>) để đầu tư cơ sở hạ tầng nhằm giúp các xã từng bước hoàn thiện, củng cố các tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo lộ trình và tuân thủ các quy định có liên quan.	
V	Báo cáo số 64/BC-TTHĐND ngày 24/6/2022 của Thường trực HĐND huyện về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến trước và sau Kỳ họp thứ 3 HĐND huyện khóa VI (11 kiến nghị)		

²⁵ Lý do: Hiện nay Trung ương, tỉnh đã ban hành bộ tiêu chí mới để đánh giá xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và thôn (làng) đồng bào dân tộc thiểu số đạt chuẩn nông thôn mới trong đó có nhiều nội dung khác so với bộ tiêu chí cũ. Đồng thời Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa VI đã ban hành Nghị quyết số 03-NQ/HU ngày 11/01/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa VI về việc phân đầu xây dựng huyện Đăk Hà đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 và Kết luận số 1241-KL/HU ngày 04/7/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa VI về điều chỉnh một số nội dung trong Nghị quyết số 03-NQ/HU ngày 11/01/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa VI về việc phân đầu xây dựng huyện Đăk Hà đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.

²⁶(1) Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn, các tổ chức đoàn thể huyện để kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện các tiêu chí, nhất là các xã chưa đạt chuẩn xã nông thôn mới. (2) Huy động có hiệu quả các nguồn lực để thực hiện Chương trình, vận động Nhân dân tự nguyện hiến đất, cây trồng và tích cực tham gia đóng góp tiền, ngày công để xây dựng các công trình như đường giao thông nông thôn, trường học, xóa bỏ nhà tạm, dột nát, vệ sinh môi trường, giảm nghèo... áp dụng các tiến bộ khoa học vào trong sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân. (3) Phân bổ, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước đúng quy định, thực hiện lồng ghép có hiệu quả nguồn vốn của các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình khác để xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu đạt kế hoạch.

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	KẾT QUẢ THỰC HIỆN, GIẢI QUYẾT	GHI CHÚ
56-58	<i>Kiến nghị đối với UBND huyện (03 kiến nghị)²⁷</i>	UBND huyện đã tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế được Đoàn giám sát chỉ ra, đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị nâng cao vai trò trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với các địa phương, các Sở ban ngành của tỉnh trong việc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhất là những vấn đề cử tri bức xúc, kiến nghị nhiều lần; chủ động đề xuất chủ trương, giải pháp cụ thể, hiệu quả sớm giải quyết các kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền, nhất là những vấn đề cử tri còn kiến nghị nhiều lần liên quan đến đời sống, dân sinh. Phát huy vai trò của người đứng đầu các cơ quan đơn vị thuộc quyền quản lý trong việc trả lời, giải quyết kiến nghị của cử tri; đảm bảo các nội dung giải quyết, trả lời cử tri có chất lượng, hiệu quả, đúng quy định pháp luật, đáp ứng nguyện vọng của Nhân dân. Qua đó nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri cơ bản đã được giải quyết. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; thông tin kịp thời về kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri, công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để cử tri dễ theo dõi, giám sát, nắm bắt thông tin kịp thời; tránh tình trạng cử tri thiếu thông tin nên kiến nghị nhiều lần.	
59	<i>Ý kiến trước kỳ họp thứ 3: Cử tri Nguyễn Thế Kỳ, TDP4b, thị trấn Đăk Hà: Đề nghị xem xét, giải quyết dứt điểm cho gia đình trong việc đất quy hoạch của huyện từ 2004, huyện đã thu hồi của gia đình 01 ha, còn lại một số diện tích đất gia đình khai phá thêm đã được UBND thị trấn chứng nhận từ ngày 23/6/2005. Tuy nhiên, hiện nay gia đình ông không làm được bì a đỏ, vì thiếu quyết định thu hồi bổ sung, đề nghị UBND huyện xem xét.</i>	UBND huyện đã ban hành Quyết định ²⁸ thu hồi một phần diện tích là 90m ² do gia đình tự nguyện hiến đất làm đường Ngô Quyền. Đối với phần diện tích đất 805,2 m ² chưa được công nhận và cấp giấy chứng nhận QSD đất đã được cơ quan chuyên môn hướng dẫn hoàn chỉnh hồ sơ, hiện đang được các cơ quan chuyên môn thụ lý, giải quyết. Tuy nhiên, do ông Nguyễn Thế Kỳ đã chết và cơ quan chuyên môn đã hướng dẫn để con ông Nguyễn Thế Kỳ làm thủ tục công nhận quyền sử dụng đất cho người được thừa kế tài sản theo quy định.	

²⁷ (1) Tập trung chỉ đạo khắc phục triệt để những hạn chế đã nêu trong báo cáo, chỉ đạo giải quyết dứt điểm các kiến nghị của cử tri và coi việc giải quyết các kiến nghị của cử tri là một trong các tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với cơ quan tham mưu giải quyết; có hình thức xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân thực hiện việc giải quyết kiến nghị của cử tri chậm, không hiệu quả, chưa đúng quy định. (2) Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và các địa phương chủ động, kịp thời và nâng cao chất lượng tham mưu giải quyết kiến nghị của cử tri ngay sau khi có báo cáo kết quả Hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện trước, sau mỗi kỳ họp. Chỉ đạo xem xét và giải quyết một số nhóm vấn đề mà cử tri đặc biệt quan tâm đã kiến nghị qua nhiều kỳ họp nhưng việc giải quyết chưa hiệu quả. Kịp thời thông tin, tuyên truyền, giải thích các nội dung đã được trả lời, giải quyết để cử tri biết, nắm rõ. (3) Trong quá trình giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, đối với nội dung giao cho cơ quan chuyên môn và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tham mưu cần phân công lãnh đạo tăng cường kiểm tra, giám sát và chỉ đạo thời gian hoàn thành cụ thể; các nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của nhiều cấp, nhiều ngành, cần chủ động phối hợp đề ý kiến, kiến nghị của cử tri sớm được quan tâm giải quyết.

²⁸ Quyết định số 1113/QĐ-UBND ngày 18/8/2021.

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	KẾT QUẢ THỰC HIỆN, GIẢI QUYẾT	GHI CHÚ
60	<i>Ý kiến trước kỳ họp thứ 3: Cử tri A Niếc, thôn Đăk Rơ Wang, xã Đăk Pxi: Đề nghị UBND huyện quan tâm, chỉ đạo Công ty thủy điện Đức Thành giải quyết dứt điểm việc bồi thường thiệt hại cho người dân do xả lũ bởi cơn bão số 9 năm 2020 gây ra.</i>	Các kiến nghị này UBND huyện đã báo cáo kết quả giải quyết theo kiến nghị tại Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 14/7/2022 của HĐND huyện về kết quả giám sát chuyên đề của Đoàn giám sát HĐND huyện 6 tháng đầu năm 2022. Các cử tri có tên trên đã được Công ty thủy điện Đức Thành giải quyết xong trong năm 2022.	
61	<i>Ý kiến sau kỳ họp thứ 3: Cử tri A Chinh, Y Lich và A Hân, thôn Đăk Rơ Wang, ĐăkPxi: Đề nghị UBND huyện kiến nghị với Công ty thủy điện Đức Thành chi trả hỗ trợ cho Nhân dân bị thiệt hại do thủy điện gây ra.</i>	Các kiến nghị này Ủy ban nhân dân huyện đã báo cáo kết quả giải quyết theo kiến nghị tại Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 14/7/2022 của HĐND huyện về kết quả giám sát chuyên đề của Đoàn giám sát HĐND huyện 6 tháng đầu năm 2022. Các cử tri có tên trên đã được Công ty thủy điện Đức Thành giải quyết xong trong năm 2022.	
62	<i>Cử tri Y Pên, thôn Kon Kơ Lôk, xã Đăk Mar: Từ năm 2013, đơn vị tư vấn tổ chức đo đạc địa chính trên địa bàn xã có thu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Nhân dân để cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ bìa đồ sang bìa hồng, nhưng đến nay Nhân dân vẫn chưa nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn kiểm tra, rà soát, trả lại cho Nhân dân giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.</i>	UBND huyện đã ban hành Văn bản ²⁹ chỉ đạo UBND các xã có dự án triển khai trên địa bàn (dự án đo đạc bản đồ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai từ năm 2011) chủ động rà soát thống kê, tổng hợp các trường hợp đăng ký cấp đổi, đã nộp GCN QSD đất bản chính (gọi tắt GCN) cho đơn vị tư vấn, nhưng hiện nay chưa được cấp đổi GCN theo mục tiêu dự án, báo cáo về UBND huyện (qua phòng Tài nguyên - Môi trường huyện) trước tháng 5/2022. UBND xã báo cáo đã tiến hành rà soát nhưng không có trường hợp nào đến báo mất, đăng ký cấp lại.	
63	<i>Ý kiến trước kỳ họp thứ 3: Cử tri Nguyễn Văn Hùng, TDP 7, thị trấn Đăk Hà: Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các phòng ban chuyên môn hướng dẫn cho công nhân được Công ty TNHH MTV Cà phê 734 giao đất tại TDP7 trước đây làm thủ tục nộp thuế và hồ sơ để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.</i>	UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn tiến hành xác minh đối với toàn bộ số diện tích đất này, cụ thể: - Đối với số tài sản (cây cà phê và các loại cây trồng khác) thuộc quyền sở hữu của 19 hộ gắn liền với đất tại TDP 7 thị trấn Đăk Hà, có nguồn gốc được Nông trường 701 (nay là công ty TNHH MTV cà phê 734) thanh lý vườn cây gắn liền với đất được cấp có thẩm quyền cho Nông trường 701 (nay là công ty TNHH MTV cà phê 734) thuê. Tuy nhiên, sau khi không có nhu cầu tiếp tục thuê Công ty không tiến hành lập thủ tục đề nghị cấp có thẩm quyền thu hồi để bàn giao về địa phương quản lý, nhưng đã tiến hành thủ tục bán thanh lý tài sản gắn liền với đất cho các hộ dân.	

²⁹ Công văn số 718/UBND-TNMT ngày 28/3/2022

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	KẾT QUẢ THỰC HIỆN, GIẢI QUYẾT	GHI CHÚ
		<p>Quá trình thanh lý tài sản gắn liền với đất thuê, Công ty cũng không có Văn bản báo cáo với UBND huyện Đắk Hà.</p> <p>- Căn cứ khoản 4 Điều 46 Luật đất đai 2013 thì số diện tích đất này sau khi bàn giao về thị địa phương phải lập phương án sử dụng trình UBND tỉnh phê duyệt trước khi tổ chức thực hiện. Tuy nhiên, hiện nay số diện tích đất này Công ty không đề nghị cấp có thẩm quyền thu hồi bàn giao về địa phương quản lý và phần diện tích đất này nằm ngoài phần diện tích hiện nay được UBND tỉnh cho Công ty thuê. Như vậy, đối với toàn bộ diện tích đất này hiện nay thuộc quyền sở hữu của Nhà nước chưa được giao cho đối tượng nào sử dụng.</p> <p>- Đối với phần diện tích này, UBND huyện dự kiến sẽ sử dụng vào mục đích khai thác quỹ đất để tạo vốn đầu tư cơ sở hạ tầng hoặc thu hút đầu tư dự án Dự án khu đô thị mới Tổ dân phố 10 Thị trấn Đắk Hà đã được HĐND huyện thông qua tại Nghị quyết số 49/2020/NQ-HĐND ngày 18/12/2020 của Hội đồng nhân dân huyện về việc thông qua Phương án sử dụng đất 5 năm (2021 - 2025) để tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng. Do vậy, số diện tích đất này, UBND huyện không xem xét giao đất cho 19 trường hợp nêu trên.</p>	
64	<p><i>Ý kiến trước kỳ họp thứ 3: Cử tri A Kum, thôn Kon Gung, xã Đắk Mar: Hiện nay, nhà rông thôn Kon Gung đang xuống cấp trầm trọng. Đề nghị UBND huyện quan tâm hỗ trợ kinh phí để Nhân dân tu sửa để thuận tiện cho Nhân dân trong việc sinh hoạt cộng đồng</i></p>	<p>Công trình đã được UBND xã lập thủ tục đầu tư trong năm 2023 từ nguồn vốn NSTW thực hiện CTMTQG xây dựng nông thôn mới³⁰. Công trình dự kiến hoàn thành trong năm 2023.</p>	
65	<p><i>Ý kiến trước kỳ họp thứ 4: Cử tri A Tum thôn Đắk Mút, xã Đắk Mar: Hiện nay, đường giao thông từ thôn 5 đến thôn Kon Gung và Đắk Mút, xã Đắk Mar nhiều đoạn đã xuống cấp rất nhiều, xuất hiện các ổ voi, ổ gà và một số nơi</i></p>	<p>UBND huyện đã bố trí vốn và giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng làm chủ đầu tư khắc phục xong đoạn dài 1,2 km bằng BTXM. Năm 2023 huyện tiếp tục bố trí kinh phí và giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện làm chủ đầu tư, hiện nay công trình đang thi công với chiều dài 1,96 km, bằng bê tông xi măng, đã được Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện ký Hợp đồng thi công xây dựng với Liên danh Công</p>	

³⁰ Tại Quyết định số 1624/QĐ-UBND ngày 19/12/2022 của UBND huyện Đắk Hà.

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	KẾT QUẢ THỰC HIỆN, GIẢI QUYẾT	GHI CHÚ
	<i>thành ao khi mưa xuống rất nguy hiểm cho người đi lại. Mặc dù đã rất nhiều lần cử tri thôn Kon Gung, Đăk Mút phản ánh nhưng đến nay việc sửa chữa, khắc phục chưa được triệt để. Đề nghị các cấp tiếp tục quan tâm sớm được sửa chữa để việc đi lại của người dân được thuận tiện.</i>	ty TNHH MTV Quang Hưng và Công ty TNHH xây dựng số 6 Kon Tum để thi công xây dựng gói thầu xây lắp và phí bảo vệ môi trường công trình Đường từ Quốc lộ 14 đi Cụm công nghiệp Đăk Mar, huyện Đăk Hà, (Giai đoạn 1 từ lý trình: Km5+800 ÷ Km7+743.28). Dự kiến hoàn thành cuối tháng 12 năm 2023.	
66	<i>Cử tri Nguyễn Văn Trung, thôn 3, xã Hà Môn: Đường Trường Chinh từ Quốc lộ 14 đi vào xã đã được đầu tư xây dựng hơn 20 năm, hiện nay đã hư hỏng nặng, hằng năm xã có tu sửa nhưng cũng không đảm bảo, đặc biệt đoạn đầu đường Trường Chinh thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông. UBND huyện đã đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, tuy nhiên để đảm bảo an toàn giao thông đề nghị UBND huyện sớm đầu tư nâng cấp để đảm bảo an toàn giao thông cho Nhân dân.</i>	Công trình sửa chữa nâng cấp đường Trường Chinh đã được đưa vào kế hoạch đầu tư công tại Nghị quyết số 65/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của HĐND huyện (mục 16.I), Công trình sửa chữa nâng cấp đường Trường Chinh hiện nay đã đang nâng cấp sửa chữa bằng bê tông nhựa nóng dày 5 cm, dự kiến hoàn thành trong tháng 12/2023	
VI	Báo cáo số 146/BC-TTHĐND ngày 10/12/2022 của Thường trực HĐND huyện về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến trước và sau Kỳ họp thứ 4 HĐND huyện khóa VI (34 kiến nghị)		
67-70	<i>Kiến nghị đối với UBND huyện (04 kiến nghị)³¹</i>	UBND huyện đã tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế được Đoàn giám sát chỉ ra, đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị nâng cao vai trò trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với các địa phương, các Sở ban ngành của tỉnh trong việc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhất là những vấn đề cử tri bức	

³¹(1)Tập trung chỉ đạo khắc phục triệt để những hạn chế đã nêu trong báo cáo, chỉ đạo giải quyết dứt điểm các kiến nghị của cử tri và coi việc giải quyết các kiến nghị của cử tri là một trong các tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với cơ quan tham mưu giải quyết; có hình thức xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân thực hiện việc giải quyết kiến nghị của cử tri chậm, không hiệu quả, chưa đúng quy định. (2) Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và các địa phương chủ động, kịp thời và nâng cao chất lượng tham mưu giải quyết kiến nghị của cử tri ngay sau khi có báo cáo kết quả Hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện trước, sau mỗi kỳ họp. (3) Chỉ đạo xem xét và giải quyết một số nhóm vấn đề mà cử tri đặc biệt quan tâm đã kiến nghị qua nhiều kỳ họp nhưng việc giải quyết chưa hiệu quả. Kịp thời thông tin, tuyên truyền, giải thích các nội dung đã được trả lời, giải quyết để cử tri biết, nắm rõ. (4) Trong quá trình giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, đối với nội dung giao cho cơ quan chuyên môn và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tham mưu cần phân công lãnh đạo tăng cường kiểm tra, giám sát và chỉ đạo thời gian hoàn thành cụ thể; các nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của nhiều cấp, nhiều ngành, cần chủ động phối hợp để ý kiến, kiến nghị của cử tri sớm được quan tâm giải quyết.

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	KẾT QUẢ THỰC HIỆN, GIẢI QUYẾT	GHI CHÚ
		xúc, kiến nghị nhiều lần; chủ động đề xuất chủ trương, giải pháp cụ thể, hiệu quả sớm giải quyết các kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền, nhất là những vấn đề cử tri còn kiến nghị nhiều lần liên quan đến đời sống, dân sinh. Phát huy vai trò của người đứng đầu các cơ quan đơn vị thuộc quyền quản lý trong việc trả lời, giải quyết kiến nghị của cử tri; đảm bảo các nội dung giải quyết, trả lời cử tri có chất lượng, hiệu quả, đúng quy định pháp luật, đáp ứng nguyện vọng của Nhân dân. Qua đó nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri cơ bản đã được giải quyết. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; thông tin kịp thời về kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri, công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để cử tri dễ theo dõi, giám sát, nắm bắt thông tin kịp thời; tránh tình trạng cử tri thiếu thông tin nên kiến nghị nhiều lần.	
71	<i>Ý kiến trước kỳ họp thứ 4: Cử tri Trương Văn Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy xã Đăk Long: Cầu đập tràn đường tránh lũ thuộc thôn Kon Teo Đăk Lấp đã hư hỏng nặng từ nhiều năm nay, gây nguy hiểm cho các phương tiện giao thông đi lại (đã từng xảy ra một số vụ tai nạn). Đề nghị UBND huyện quan tâm, tu sửa.</i>	Năm 2022 UBND huyện đã bố trí kinh phí và giao Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện làm chủ đầu tư đã khắc phục xong.	
72	<i>Ý kiến trước kỳ họp thứ 4: Cử tri Trần Thị Lánh, TDP7, thị trấn Đăk Hà: Đề nghị UBND huyện sớm triển khai thông tuyến đường Trương Quang Trọng tại TDP 7 khi đã có sự đồng thuận của Nhân dân</i>	Tuyến đường trên đã có trong danh mục đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 tại Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 18/12/2020. Đầu năm 2022, UBND huyện đã chỉ đạo BQL dự án đầu tư xây dựng huyện lập dự án đầu tư và Ủy ban nhân dân huyện đã có Tờ trình số 43/TTr-UBND ngày 05/01/2022 xin ý kiến của Ban Thường vụ Huyện ủy về đầu tư công trình: Đường Trương Quang Trọng; Hạng mục: Làm mới, nâng cấp nền, mặt đường, vỉa hè hệ thống thoát nước và an toàn giao thông (Giai đoạn 1: Từ đường Hoàng Thị Loan đến hẻm số 184 đường Hùng Vương, tại Km0 + 615). Tuy nhiên, Ban Thường vụ Huyện ủy chưa thống nhất đầu tư tuyến đường này ⁽³²⁾ . Do vậy, hiện nay tuyến đường này chưa được đầu tư xây dựng.	
73	<i>Ý kiến trước kỳ họp thứ 4: Cử tri Nguyễn Duy Thiêm, thôn Đoàn Kết, Nguyễn Quang Hân, thôn Đăk Bình, Hà Xuân Huân, thôn Đăk Tin, xã Đăk Ngok: Hiện nay, các tuyến đường liên</i>	Năm 2022 UBND huyện đã bố trí kinh phí và giao Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện làm chủ đầu tư khắc phục xong các hạng mục sụt lún nền đường, rãnh thoát nước dọc và biển báo trên tuyến đường liên xã. Riêng các hạng mục hư hỏng trên các tuyến liên thôn và ngõ xóm UBND huyện giao UBND xã Đăk Ngok chủ động khắc phục.	

³² Thông báo số 367-TB/HU ngày 29/3/2022 Kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy về Tờ trình số 43/TTr-UBND, ngày 05/01/2022 của UBND huyện xin ý kiến đầu tư công trình: Đường Trương Quang Trọng; Hạng mục: Làm mới, nâng cấp nền, mặt đường, vỉa hè, hệ thống thoát nước và an toàn giao thông (Giai đoạn 1: Từ đường Hoàng Thị Loan đến hẻm số 184 đường Hùng Vương, tại Km0+ 615).

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	KẾT QUẢ THỰC HIỆN, GIẢI QUYẾT	GHI CHÚ
	<i>thôn, liên xã đã xuống cấp nghiêm trọng, nước ứ đọng không thoát được gây ô nhiễm môi trường, có nhà dân nước chảy vào nhà ngập, thấm nứt hư hỏng. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các ngành kiểm tra, xem xét có kế hoạch sửa chữa và đặt biển báo nguy hiểm, giảm tốc độ ... để đảm bảo an toàn giao thông.</i>		
74	<i>Ý kiến trước kỳ họp thứ 4: Cử tri Lê Tuấn Anh, thôn 8, xã Đăk Ui: Hiện nay có một số đoạn đường QL14 từ thị trấn Đăk Hà vào xã Đăk Ui bị hư hỏng (Bị lún 2 bên cầu thôn 8; bị lún bên cống thoát nước nước gần nhà ông Nguyễn Đình Lê thôn 8; bị nứt đoạn tại thôn Đăk Kơ Đem) đề nghị các cấp xem xét sửa chữa đảm bảo giao thông đi lại tránh trường hợp xảy ra tai nạn.</i>	UBND huyện đã bố trí kinh phí và giao Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện làm chủ đầu tư, đã hoàn thành một số hạng mục xung yếu trên tuyến đường từ Quốc lộ 14 đi xã Đăk Ui.	
75	<i>Ý kiến trước kỳ họp thứ 4: Cử tri Trần Văn Thuần, TDP 6, thị trấn Đăk Hà: Đề nghị UBND huyện xem xét, bố trí nguồn kinh phí đầu tư làm hệ thống mương thoát nước tại Trạm y tế thị trấn Đăk Hà vì khi mưa lớn nước ngập, ảnh hưởng đến việc khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân.</i>	Năm 2022, UBND huyện đã bố trí 01 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách huyện giao UBND Thị trấn đầu tư công trình: Khắc phục ngập úng khu vực Hội trường TDP 6 và Trạm Y tế thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà ³³ . Đến nay, công trình đã hoàn thành, đưa vào khai thác sử dụng	
76	<i>Ý kiến trước kỳ họp thứ 4: Cử tri Đoàn Văn Trường, TDP3, thị trấn Đăk Hà: Hiện nay, tình trạng dây điện, dây mạng internet chằng chịt đi qua nhà các hộ dân gây mất an toàn, mỹ quan đô thị. Đề nghị Điện lực Đăk Hà phối hợp với các đơn vị viễn thông kiểm tra và thu gom hệ thống dây điện, trụ điện không sử dụng đến trên các tuyến đường thị trấn</i>	Dây cáp Viễn thông đi chung cột với đường dây điện: để đảm bảo an toàn, mỹ quan Đơn vị đã tiến hành chỉnh trang, bo cáp gọn gàng trong năm 2022.	

³³ Tại Quyết định số 1296/QĐ-UBND ngày 28/10/2022 của UBND huyện Đăk Hà.

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	KẾT QUẢ THỰC HIỆN, GIẢI QUYẾT	GHI CHÚ
77	<p>Ý kiến trước kỳ họp thứ 4: Cử tri Y Thu, thôn 8, xã Đăk La: Hiện tại, điểm Trường Mầm non thôn 8, xã Đăk La chỉ có 2 lớp, với tổng số trên 60 cháu, trong khi đó còn khoảng 27 cháu 4 tuổi chưa được ra lớp do không đủ phòng học. Đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện quan tâm nghị, đầu tư xây dựng thêm phòng học để cho các cháu</p>	<p>Năm học 2022-2023, tính đến thời điểm hiện tại (tháng 02/2023), điểm trường thôn 8, xã Đăk La có 2 lớp mẫu giáo với tổng số 80 trẻ (trong đó có 54 trẻ 04 tuổi). Hiện số trẻ 4 tuổi chưa ra lớp tại thôn 8 là trẻ 03 (lý do phụ huynh không cho trẻ đi học). Trong thời gian tới, Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp tục chỉ đạo trường MG xã Đăk La huy động số học sinh 4 tuổi còn lại ra lớp (03 trẻ).</p>	
78	<p>Ý kiến trước kỳ họp thứ 4: Cử tri A Tum thôn Đăk Mút, xã Đăk Mar: Hiện nay, một số hộ dân tại thôn Đăk Mút có diện tích đất giáp thủy điện pleikrong vẫn còn đang sản xuất, trồng cây lâu năm tuy nhiên khi làm các thủ tục cấp đổi, cấp lại cũng như (thừa kế, tặng cho con) thì nghe cán bộ của tổ đo đạc chính quy của huyện báo là một số diện tích đất của nhân dân đã nằm trong diện hành lang của thủy điện nên không đủ điều kiện làm các thủ tục hành chính. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các ngành chuyên môn kiểm tra lại diện tích đất nằm trong hành lang thủy điện nói trên đã được đền bù cho dân hay chưa và căn cứ cơ sở pháp lý nào để chúng tôi thông tin cho Nhân dân</p>	<p>Để có cơ sở kiến nghị với đơn vị chủ quản dự án (Công ty thủy điện IaLy) rà soát, kiểm tra, trả lời, cũng như giải quyết kiến nghị của cử tri liên quan đến nội dung trên; tại các buổi tiếp xúc cử tri, UBND huyện đã chỉ đạo UBND xã Đăk Mar tổ chức rà soát, thống kê các trường hợp sử dụng đất giáp với Lòng hồ thủy điện PleiKrông để làm cơ sở đề nghị đơn vị chủ quản dự án kiểm tra, giải quyết theo thẩm quyền.</p> <p>Qua giám sát, UBND xã Đăk Mar đã phối hợp với Chủ đầu tư giải quyết dứt điểm các nội dung nêu trên, đến nay không còn ý kiến về bồi thường lòng hồ thủy điện Plei Krông</p>	
79	<p>Ý kiến trước kỳ họp thứ 4: Cử tri A Thor và A Bón, thôn Đăk Kơ Đem, xã Đăk Ui: Hiện nay, diện tích đất trước trạm y tế thuộc sở hữu của cá nhân, vậy đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét thu hồi bàn giao cho Trạm y tế quản lý</p>	<p>Ngày 06/5/2022, UBND xã Đăk Ui đã làm việc và ông A Huỳnh đã thống nhất trả lại diện tích đất nói trên. Ủy ban nhân dân huyện thu hồi⁽³⁴⁾ một phần diện tích đất 543,9 m² tại thửa đất số 566, tờ bản đồ số 08 do cấp không đúng đối tượng cho A Huỳnh, đồng thời giao số diện tích này về cho UBND xã Đăk Ui quản lý, sử dụng.</p> <p>Nếu Trạm y tế xã Đăk Ui có nhu cầu mở rộng khuôn viên tại phần diện tích nêu trên, thì trạm Y tế xã đề nghị với Trung tâm Y tế huyện kiến nghị với Sở Y tế có văn bản đề nghị cấp thẩm quyền tiếp tục giao đất theo quy định của pháp luật về đất đai.</p>	

³⁴ Tại Quyết định số 1311/QĐ-UBND ngày 02/11/2022.

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	KẾT QUẢ THỰC HIỆN, GIẢI QUYẾT	GHI CHÚ
80	<p><i>Ý kiến trước kỳ họp thứ 4: Cử tri Phạm Thị Việt, thôn Tân Lập B, xã Đăk Hring: Vừa qua UBND huyện phối hợp với UBND xã đầu tư kết cấu hạ tầng để phát triển quỹ đất khu vực phía Đông tại thôn Tân Lập B trong đó có quy hoạch khu nhà văn hóa thôn. Tuy nhiên, vị trí quy hoạch nhà văn hóa không nằm ở trung tâm của thôn (vị trí quy hoạch sát với thôn Kon Hnông Pêng), người dân không đồng tình với quy hoạch thôn tại vị trí đó, gây khó khăn cho việc họp thôn sau này. Đề nghị UBND huyện xem xét, quy hoạch tại vị trí trung tâm của thôn để thuận tiện cho việc sinh hoạt sau này.</i></p>	<p>Hiện nay, các xã nói chung, xã Đăk Hring nói riêng đang triển khai lập quy hoạch chung xây dựng giai đoạn đến năm 2030, trên cơ sở phê duyệt quy hoạch chung của xã, UBND huyện sẽ chỉ đạo UBND xã Đăk Hring lấy ý kiến Nhân dân và các cơ quan chuyên môn về nội dung vị trí quy hoạch hội trường thôn. Sau khi Đồ án quy hoạch chung được duyệt sẽ cập nhật và điều chỉnh quy hoạch chi tiết cho phù hợp và đảm bảo theo quy định</p>	
81	<p><i>Ý kiến trước kỳ họp thứ 4: Cử tri Nguyễn Thị Yến, thôn Đăk Bình, Đăk Ngọc: Vừa qua, gia đình tôi có đi làm thủ tục đổi bìa đỏ sang bìa hồng, nhưng không đổi được. Lý do: Diện tích của gia đình tôi đang quy hoạch đường điện 110kv. Đề nghị các cấp có thẩm quyền cho biết đường điện 110kv qui hoạch khi nào? hiện nay còn quy hoạch không? nếu không còn quy hoạch nữa thì đề nghị xóa quy hoạch để người dân thuận tiện giải quyết các thủ tục về đất đai.</i></p>	<p>UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện chủ trì, mời các đơn vị có liên quan họp bàn về nội dung trên. Sau khi rà soát các quy hoạch tuyến đường điện trên hiện tại có thể hiện trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện Đăk Hà. Hiện nay Phòng TN-MT đang cập nhật để điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất, qua đó sẽ loại bỏ quy hoạch tuyến đường điện trên, vì theo như ý kiến của Phòng quản lý năng lượng Sở Công thương hiện nay không có đường dây 110 KV đi qua phạm vi diện tích đất trên của hộ gia đình bà Yến.</p>	
82	<p><i>Ý kiến trước kỳ họp thứ 4: Cử tri Hà Xuân Huân, thôn Đăk Tin, Đăk Ngọc: Đề nghị các cấp có thẩm quyền cấp kinh phí xây dựng Hội trường của thôn Đăk Tin ra trung tâm của thôn để thuận tiện cho bà con nhân dân tham gia sinh hoạt (hiện Hội trường của thôn nằm ở vị trí cuối thôn).</i></p>	<p>Về nội dung này, UBND huyện đã trả lời cử tri tại Báo cáo số 673/BC-UBND ngày 26/7/2022 và Báo cáo số 1003/BC-UBND ngày 16/11/2022. Trong đó đề nghị UBND xã tổ chức họp dân, đánh giá hiện trạng Hội trường trên để có hướng đề xuất và đăng ký danh mục đầu tư công trình thuộc các Chương trình MTQG năm 2023 và giai đoạn 2023-2025 theo cơ chế đặc thù gửi UBND huyện (qua đơn vị chủ trì từng Chương trình) để tổng hợp, tham mưu triển khai trong thời gian tới theo quy định. Tuy nhiên, khi đăng ký danh mục đầu tư năm 2023, UBND xã không đề xuất đối với nội dung ý kiến của cử tri theo quy định³⁵.</p>	

³⁵ Theo Công văn số 2892/UBND-NNPTNT ngày 21/10/2022 của UBND huyện về việc tiếp tục rà soát, đề xuất dự toán dự kiến NSTW thực hiện CTMTQG xây dựng nông thôn mới năm 2023.

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	KẾT QUẢ THỰC HIỆN, GIẢI QUYẾT	GHI CHÚ
83	<p><i>Ý kiến trước kỳ họp thứ 4: Cử tri Đoàn Văn Trường, TDP3, thị trấn Đắk Hà: Nước thải của Trung tâm thương mại huyện chưa qua xử lý chảy xuống hệ thống thoát nước đường Hai Bà Trưng có mùi hôi thối, gây ô nhiễm môi trường. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo cơ quan chức năng lấy mẫu nước tại nhóm 3, TDP3 để phân tích chất lượng nước thải ra môi trường và có biện pháp xử lý. Đồng thời, khi thi công đường Hai Bà Trưng đề nghị huyện có giải pháp xử lý nước thải tại khu vực này tránh ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống của Nhân dân.</i></p>	<p>Chợ Trung tâm huyện chưa được đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung; mặt khác đường Hai Bà Trưng trước đây chưa được đầu tư hệ thống mương thoát nước. Do vậy, nên trong quá trình hoạt động, các loại chất thải, nước thải được xả thải trực tiếp ra môi trường. Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Trung tâm dịch vụ môi trường đô thị huyện phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan, Ủy ban nhân dân thị trấn kiểm tra, xử lý theo quy định đối với các trường hợp trực tiếp xả thải ra môi trường. Đồng thời đề xuất giải pháp xử lý nước thải tại trung tâm thương mại huyện Đắk Hà để đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường. Hiện nay đường Hai Bà Trưng đã được đầu tư hoàn thiện và đã nạo vét, sửa chữa hệ thống thoát nước dọc nên đảm bảo thoát nước khu vực này, không gây ô nhiễm môi trường.</p>	
84	<p><i>Ý kiến sau kỳ họp thứ 4: Cử tri A Thiên, thôn Mnhuô Mriang, xã Đắk Ui: Đường vào khu sản xuất Đắk Mát, xã Đắk Ui vào mùa mưa đi lại rất khó khăn; năm 2020, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện tiến hành khảo sát nhưng đến nay vẫn chưa được đầu tư xây dựng. Đề nghị UBND huyện quan tâm, sớm triển khai đầu tư làm đường bê tông (Từ đường bê tông đập Đắk Prông đến dốc công trời) để người dân đi sản xuất cũng như vận chuyển hàng nông sản được thuận lợi hơn.</i></p>	<p>UBND huyện đã giao UBND xã Đắk Ui chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, đánh giá và có văn bản đề nghị bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn và xem xét ưu tiên bố trí vốn đầu tư xây dựng công trình trong thời gian tới.</p>	
85	<p><i>Ý kiến nội dung giống nhau: Ý kiến sau kỳ họp thứ 4: Cử tri Phạm Công Lực, thôn 8 xã Đắk Ui: Hiện nay, việc chuyển hồ sơ Quyền sử dụng đất từ hộ gia đình sang ông/bà rất rườm rà, kéo dài thời gian cho người dân. Đề nghị UBND huyện có ý kiến với Sở Tài nguyên - Môi trường xem xét giải quyết thủ tục nhanh</i></p>	<p>UBND huyện đã chỉ đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Đắk Hà hướng dẫn quy trình hướng dẫn thủ tục hành chính về thực hiện chuyển quyền sử dụng đất mà cử tri quan tâm có ý kiến, kiến nghị³⁶. Qua rà soát sổ tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận một cửa của UBND huyện Đắk Hà (Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Đắk Hà tiếp nhận) đến nay vẫn không có hồ sơ có tên trên đến giao dịch tại Chi nhánh văn phòng Đăng ký đất đai huyện Đắk Hà.</p>	

³⁶ Công văn bản số 211/CV-VPĐKĐĐ ngày 27/9/2022.

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	KẾT QUẢ THỰC HIỆN, GIẢI QUYẾT	GHI CHÚ
	<i>cho người dân; Cử tri A Yuh, thôn Long Loi, thị trấn Đăk Hà: Hiện nay, việc cha, mẹ cho, tặng đất ở và đất sản xuất cho con cái làm hồ sơ rất khó khăn. Đề nghị UBND huyện quan tâm, chỉ đạo cơ quan chuyên môn tạo điều kiện thuận lợi trong việc làm hồ sơ tặng, cho đất</i>		
86	<i>Ý kiến sau kỳ họp thứ 4: Cử tri Trương Đăng Diện, Thôn Tân Lập B, xã Đăk Hring: Theo Quyết định số 1789/QĐ-UBND, ngày 30/12/2021 vị trí quy hoạch Hội trường thôn không phù hợp với vị trí trung tâm của thôn (Năm xa khu trung tâm thôn, dẫn đến khó khăn cho việc tổ chức sinh hoạt và bảo vệ tài sản của thôn sau này). Đề nghị các cấp xem xét, điều chỉnh giữ nguyên quy hoạch Hội trường thôn theo quy hoạch năm 2016 (Năm giữ khu trung tâm của thôn để thuận tiện cho nhân dân sinh hoạt sau này).</i>	Vị trí Hội trường thôn nêu trên là phải tuân thủ theo Quy hoạch chung của xã ở giai đoạn trước. Hiện nay, xã Đăk Hring nói riêng đang triển khai lập quy hoạch chung xây dựng giai đoạn đến năm 2030, trên cơ sở phê duyệt quy hoạch chung của xã, UBND huyện sẽ chỉ đạo UBND xã Đăk Hring lấy ý kiến Nhân dân và các cơ quan chuyên môn về nội dung vị trí quy hoạch hội trường thôn. Sau khi Đồ án quy hoạch chung được duyệt sẽ cập nhật và điều chỉnh quy hoạch chi tiết cho phù hợp và đảm bảo theo quy định.	
87	<i>Ý kiến sau kỳ họp thứ 4: Cử tri A Yuh, thôn Long Loi, thị trấn Đăk Hà: Thôn Long Loi là thôn đặc biệt khó khăn, tuy nhiên Nhà nước chưa đầu tư đúng mức cho thôn, nhất là đường giao thông. Đề nghị UBND huyện quan tâm, ưu tiên đầu tư cho thôn.</i>	UBND huyện đã phân bổ vốn ⁽³⁷⁾ xây dựng đường GTNT thôn Long Loi đi nhóm 5 (giai đoạn 1) với Quy mô: Chiều dài 331,6m; bê tông mặt đường rộng 3,0m; chiều dày mặt đường 0,16m; bê tông xi măng đá 1x2 mác 250. Đến nay công trình đã được thi công hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng ngày 23/12/2022. Năm 2023 tiếp tục bố trí vốn ³⁸ để xây dựng công trình đường GTNT thôn long loi giai đoạn 2 với quy mô dài khoảng 460m, rộng 3m, dày 16cm tổng kinh phí 351.000.000 đồng; Hiện nay UBND thị trấn đang phối hợp BQL thôn tổ chức khảo sát để lập dự toán đầu tư xây dựng và sẽ triển khai thực hiện trong năm 2023.	
88	<i>Ý kiến trước kỳ họp thứ 4: Cử tri Hoàng Văn Dân, Thôn 5, xã Hà Môn: Hiện tại xóm 3, thôn 5 xã Hà Môn, gần điểm cao 601 đường điện hay bị chập, cháy nổ công tơ điện, làm cho nhiều nhà dân sinh sống xung quanh bị</i>	Khu vực này đang được đầu tư đường dây và trạm biến áp 3 pha thuộc công trình đầu tư xây dựng năm 2022. Lưới điện tại khu vực trên đã được đầu tư đưa vào sử dụng vào ngày 02/11/2023	

³⁷ Giai đoạn I mục 1.IV Quyết định 1369/QĐ-UBND ngày 10/11/2022 của UBND huyện Đăk Há.

³⁸ Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 30/8/2022 của Hội đồng nhân dân huyện.

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	KẾT QUẢ THỰC HIỆN, GIẢI QUYẾT	GHI CHÚ
	<i>cháy đồ, cháy thiết bị điện tử, gây tổn thất kinh tế của người dân. Đề nghị Điện lực huyện Đắk Hà xem xét khắc phục.</i>		
89	<i>Ý kiến trước kỳ họp thứ 4: Cử tri A Xun, thôn Đắk Duông, xã Ngọc Wang: Nhà rông thôn Đắk Duông hiện nay đã xuống cấp, các cột gỗ bị mối mọt, sàn gỗ bị mục nát rất nguy hiểm khi tổ chức các cuộc họp, sinh hoạt của Nhân dân. Đề nghị UBND huyện quan tâm hỗ trợ kinh phí để người dân làm lại nhà rông.</i>	UBND huyện đã giao UBND xã Ngọc Wang lập thủ tục đầu tư trong năm 2023 từ nguồn vốn NSTW thực hiện CTMTQG xây dựng nông thôn mới ³⁹ . Công trình được khởi công xây dựng từ tháng 6/2023, đến nay đã hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng ⁴⁰ . Tổng mức đầu tư xây dựng nhà rông: 699.922.323 đồng, trong đó: ngân sách Nhà nước hỗ trợ 100.000.000 đồng (từ nguồn vốn đầu tư phát triển thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 trên địa bàn xã Ngọc Wang), huy động nhân dân đóng góp 599.922.323 đồng ⁴¹ .	
90	<i>Ý kiến sau kỳ họp thứ 4: Cử tri A Thảo, thôn Kon Jong, xã Ngọc Réo: Hiện nay, tuyến đường đi sản xuất của thôn phải qua suối Đắk Lôi, nên khó khăn cho Nhân dân đi lại và vận chuyển hàng nông sản. Đề nghị UBND huyện có kế hoạch đầu tư công để đầu tư làm cầu và đường bê tông tuyến đường sản xuất của thôn Kon Jong</i>	Tuyến đường này đã được UBND huyện đăng ký và HĐND tỉnh đã phê duyệt danh mục đầu tư từ nguồn vốn thuộc chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025, thực hiện năm 2023. Hiện nay, UBND huyện đã giao chỉ tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2023 (theo Quyết định 1624/QĐ-UBND ngày 19/12/2022) và giao cho Phòng Dân tộc huyện làm chủ đầu tư để tổ chức thực hiện đầu tư công trình: Đường đi khu sản xuất suối Đắk Lôi; Hạng mục: Công, đường bê tông xi măng hai bên cống và các hạng mục khác. Đến nay, UBND huyện đã phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật ⁴² và trình HĐND huyện phân bổ chi tiết kế hoạch vốn ⁴³ ; Phòng Dân tộc đã tiến hành các bước tổ chức lựa chọn nhà thầu, chỉ định thầu ⁴⁴ và đang triển khai thi công công trình theo hợp đồng đã ký kết. Dự kiến hoàn thành và đưa công trình vào sử dụng cuối tháng 12/2023.	

³⁹ Tại Quyết định số 1624/QĐ-UBND ngày 19/12/2022 của UBND huyện Đắk Hà.

⁴⁰ UBND xã phối hợp với BQL thôn tổ chức Lễ khánh thành nhà rông vào ngày 01/11/2023

⁴¹ Đóng góp tiền mặt: 105.750.000 đồng, đóng góp bằng vật liệu sẵn có (gỗ, tranh, tre, dây mây) quy ra tiền 282.101.786 đồng, đóng góp bằng ngày công lao động quy ra tiền 212.069.537 đồng (tổng số ngày công tham gia là 848 công).

⁴² Quyết định số 715/QĐ-UBND, ngày 27/8/2023 của UBND huyện Đắk Hà về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Đường đi khu sản xuất suối Đắk Lôi.

⁴³ Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 29/9/2023 của HĐND huyện về điều chỉnh, bổ sung, phân bổ kế hoạch thực hiện các CTMTQG năm 2022, 2023 và phân bổ vốn sự nghiệp NSTW năm 2023 thực hiện CTMTQG phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS&MN trên địa bàn huyện Đắk Hà.

⁴⁴ Quyết định số 51/QĐ-PDT ngày 11/10/2023 của Phòng Dân tộc huyện Đắk Hà về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng công trình: Đường đi khu sản xuất suối Đắk Lôi.

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	KẾT QUẢ THỰC HIỆN, GIẢI QUYẾT	GHI CHÚ
91	<p>Ý kiến sau kỳ họp thứ 4: Cử tri Lục Văn Toàn, thôn Kon Hnông Yóp, xã Đăk Hring: Hiện nay, người dân dọc tuyến đường Quốc lộ 14 (Đoạn từ trường Tiểu học Bé Văn Đàn lên đến ngã tư giáp thôn Tân Lập B) có nhu cầu sửa chữa, xây dựng nhà cửa nhưng có hệ thống đường điện được đầu tư trước đây đi qua gây khó khăn cho việc làm nhà. Đề nghị Điện lực huyện khảo sát, di dời hoặc nâng cao để thuận lợi cho người dân sửa chữa, làm lại nhà thuận lợi.</p>	<p>Khu vực này đang được đầu tư đường dây và trạm biến áp 3 pha thuộc công trình đầu tư xây dựng năm 2023, hiện đang thi công.</p>	
92	<p>Ý kiến sau kỳ họp thứ 4: Cử tri A Phan, thôn Đăk Klong, xã Đăk Hring: Hiện nay, Điện lực đã đầu tư các trụ điện tại Tổ 1, Tổ 2. Tuy nhiên chưa có hệ thống đường dây điện. Đề nghị Điện lực sớm đầu tư và hoàn thành đường điện để phục vụ đời sống của Nhân dân.</p>	<p>Khu vực này đang được đầu tư đường dây và trạm biến áp 3 pha thuộc công trình đầu tư xây dựng năm 2022, Đã triển khai xây dựng xong đường dây cao, hạ thế, đang chờ cấp Máy biến áp</p>	
93	<p>Ý kiến sau kỳ họp thứ 4: Cử tri Nguyễn Văn Cuông, thôn Đăk Rơ Wang, xã Đăk Pxi: Từ lâu chúng tôi đã đề nghị hỗ trợ điện 3 pha cho người dân chúng tôi để sử dụng vào kinh doanh, sản xuất nhưng đến nay vẫn chưa giải quyết, trả lời cho dứt khoát cho chúng tôi. Đề nghị Điện lực huyện quan tâm giải quyết cho chúng tôi</p>	<p>Khu vực này đang được đầu tư đường dây và trạm biến áp 3 pha thuộc công trình đầu tư xây dựng năm 2023, hiện Lưới điện tại khu vực trên đã được đầu tư đưa vào sử dụng vào ngày 14/10/2023</p>	
94	<p>Ý kiến trước kỳ họp thứ 4: Cử tri Hà Văn Tuấn, thôn 7, xã Đăk La: Một số tuyến đường bê tông trong thôn 7 được đầu tư xây dựng trước đây đã xuống cấp nghiêm trọng. Đề</p>	<p>Ngày 23/5/2023, UBND huyện ban hành Quyết định số 408/QĐ-UBND về việc phân khai chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển ngân sách Trung ương năm 2023 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia (đợt 2). Trong đó, có 04 công trình đường GTNT tại thôn 7, xã Đăk La (Đoạn từ nhà ông Toàn đến nhà ông Lục; Đoạn</p>	

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	KẾT QUẢ THỰC HIỆN, GIẢI QUYẾT	GHI CHÚ
	<i>ng nghị UBND huyện quan tâm, có kế hoạch hỗ trợ kinh phí để tu sửa.</i>	<i>từ nhà ông Lộc đến nhà ông Chuyên; Đoạn từ nhà ông Thạch đến nhà ông Tình; Đoạn từ nhà ông Bình đến nhà bà Tàu) và giao cho UBND xã Đăk La tổ chức triển khai thực hiện. Hiện công trình đã hoàn thành</i>	
95	<i>Ý kiến trước kỳ họp thứ 4: Cử tri Nông Văn Ngay, thôn Đăk Kđem, Đăk Ngok: Hiện nay, có khoảng 60 hộ dân thôn Đăk Kđem đang thâm canh sản xuất bên thôn 8 xã Ngok Wang, nhưng chưa có đường đi sản xuất. Đề nghị các cấp quan tâm hỗ trợ kinh phí san gạt mặt đường, các hộ dân hiến đất để mở rộng con đường đi sản xuất tại thôn 8 xã Ngok Wang.</i>	Ngày 29/8/2023, UBND huyện ban hành Quyết định số 720/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp tuyến đường liên xã Đăk Ngok đi xã Ngok Wang. Hiện nay, công trình đang được triển khai thi công theo quy trình xây dựng cơ bản.	
96	<i>Ý kiến trước kỳ họp thứ 4: Cử tri Hà Văn Tuấn, thôn 7, xã Đăk La: Hiện tại điểm trường mầm non thôn 7 chưa có nhà vệ sinh để cho giáo viên và các cháu sử dụng. Đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện quan tâm đề nghị, đầu tư xây dựng nhà vệ sinh.</i>	UBND huyện đã giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đăk Hà ⁴⁵ làm chủ đầu tư thực hiện các hạng mục sửa chữa các phòng học, công trình vệ sinh của 12 đơn vị trường học và xây mới các công trình vệ sinh - nguồn nước của 07 đơn vị trường học. Giao phòng Giáo dục và Đào tạo huyện làm chủ đầu tư thực hiện mua sắm trang bị cơ sở vật chất cho các đơn vị trường học ⁴⁶ . Hiện các đơn vị đang phối hợp với các đơn vị trường học triển khai thực hiện.	
97	<i>Ý kiến trước kỳ họp thứ 4: Cử tri Nguyễn Thị Ngân, TDPI, thị trấn Đăk Hà: Đề nghị UBND huyện triển khai thực hiện quy hoạch và thông tuyến đối với tuyến đường Nguyễn Văn Cừ. Nếu không thực hiện thì nên bỏ quy hoạch, vì thời gian quy hoạch quá lâu làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.</i>	UBND huyện đã chỉ đạo UBND thị trấn và các ngành của huyện tham mưu UBND huyện xem xét đầu tư thông tuyến đường này từ các hộ dân ra đến đường Quang Trung có bề rộng mặt đường khoảng từ 03 đến 04m theo tinh thần Nghị quyết 64/2021/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của HĐND huyện. Tuy nhiên, hiện nay đã bỏ quy hoạch do không đủ cơ sở pháp lý và nguồn kinh phí để thực hiện. theo Quyết định số 352/QĐ-UBND ngày 15/6/2022 thì hiện nay quy hoạch tuyến đường trên đã được điều chỉnh thành đất ở.	

⁴⁵ Tại Công văn số 1196/UBND-TCKH ngày 12/5/2023 về việc thống nhất chủ trương giao nhiệm vụ sửa chữa các phòng học, công trình vệ sinh; xây mới công trình vệ sinh - nguồn nước và trang bị cơ sở vật chất cho các đơn vị trường học trên địa bàn huyện

⁴⁶ Trang bị theo quy định tại Quyết định số 02/2021/QĐ-UBND, ngày 28/01/2021 của UBND tỉnh Kon Tum về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dụng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo của tỉnh Kon Tum và các văn bản pháp luật có liên quan

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	KẾT QUẢ THỰC HIỆN, GIẢI QUYẾT	GHI CHÚ
98	Ý kiến sau kỳ họp thứ 4: Cử tri Lê Thị Tuyết Sương và Nguyễn Đình Động, TDPI, thị trấn Đắk Hà: Đề nghị UBND huyện sớm triển khai thông tuyến đường Nguyễn Văn Cừ (Từ đường Huỳnh Thúc Kháng xuống đường Quang Trung).	UBND huyện đã chỉ đạo UBND thị trấn và các ngành của huyện tham mưu UBND huyện xem xét đầu tư thông tuyến đường này từ các hộ dân ra đến đường Quang Trung có bề rộng mặt đường khoảng từ 03 đến 04m theo tinh thần Nghị quyết 64/2021/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của HĐND huyện. Tuy nhiên, hiện nay đã bỏ quy hoạch do không đủ cơ sở pháp lý và nguồn kinh phí để thực hiện. theo Quyết định số 352/QĐ-UBND ngày 15/6/2022 thì hiện nay quy hoạch tuyến đường trên đã được điều chỉnh thành đất ở.	
99	Ý kiến sau kỳ họp thứ 4: Cử tri Nguyễn Văn Tân, TDP2A, thị trấn Đắk Hà: Đoạn đường từ đường Quang Trung xuống đường U Rê (sát tường rào của công ty TNHH MTV cà phê 731) dài khoảng hơn 100m, tuy nhiên là đoạn đường thường xuyên có học sinh, phụ huynh chở con đi học. Vào mùa mưa đường rất khó đi. Đề nghị UBND huyện quan tâm đầu tư, hỗ trợ xi măng để cùng với Nhân dân làm con đường này nhằm thuận lợi cho học sinh, phụ huynh chở con đi học đảm bảo an toàn	Đoạn đường từ đường Quang Trung xuống đường U Rê đã được bố trí nguồn vốn Ngân sách trung ương hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Ngày 07/8/2023, UBND huyện ban hành Quyết định số 663/QĐ-UBND phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp, khắc phục hư hỏng đường giao thông đoạn từ đường U Rê qua đường Quang Trung, Hiện nay công trình đã được thi công xong.	
100	Ý kiến sau kỳ họp thứ 4: Cử tri Nguyễn Văn Tân, TDP2A, thị trấn Đắk Hà: Đường Hùng Vương đoạn phía trước Nhà máy Tôn Hoa Sen mỗi lần mưa to nước ngập ảnh hưởng đến giao thông đi lại. Đề nghị UBND huyện quan tâm, chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra, có giải pháp khắc phục	Chi cục quản lý đường bộ III.4 đã khắc phục bằng tấm đan lưới thép, hiện đã đảm bảo thoát nước tốt. Ý kiến đã được giải quyết xong	
101	Ý kiến sau kỳ họp thứ 4: Cử tri Phạm Công Lực, thôn 8, xã Đắk Ui: Hiện nay, trên địa bàn xã Đắk Ui chưa có đơn vị, tổ chức nào làm dịch vụ thu gom rác thải sinh hoạt của	Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ môi trường DH đã triển khai việc thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt tại địa bàn xã Đắk Ui vào tháng 4/2023.	

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	KẾT QUẢ THỰC HIỆN, GIẢI QUYẾT	GHI CHÚ
	<i>các hộ gia đình. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo Phòng Kinh tế-Hạ tầng, Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ môi trường DH có giải pháp thu gom rác thải trên địa bàn xã Đăk Ui cũng như các xã chưa được thu gom rác trên địa bàn huyện nói chung.</i>		
